

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักบริหารกลาง... ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ โทร. ๑๓๕๐

ที่ ยธ.๐๘๐๑/๐๓๒... วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง... ผลการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆ

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และข่าวที่เกิดขึ้นประจำวัน ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารข่าวที่แนบมาพร้อมนี้)

๑. ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ “๓๕ กบปส.รอด ศาลยกคำร้องดีเอสไอยื่นจับ” (โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก)
๒. ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ “ป.ป.ช.แจกคดี ๙๙ ศพ” (ข่าวสด)
๓. ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ “เลขาธิการอาชีวะพร้อมแจงดดีเอสไอครุภัณฑ์ ว.เทคนิค” (สยามรัฐ)
๔. ประเด็นข่าวอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางชวีวรรณ จินตกรวิวัฒน์)

ผอ.กองพ.รท.ผบ.สบก.

สำเนาเรียน รองอธิบดีฯ

อธิบดี/ร่าง/พิมพ์/ทาน

..........ตรวจ

35กปปส.รอด ศาลยกคำร้อง ดีเอสไอยื่นจับ

โพสต์ทูเดย์ ศาลอาญายกคำร้อง หมายจับแกนนำ กปปส. 35 คน ตามที่ ดีเอสไอร้องขอ ซึ่งไม่พบเจตนาหลบเลี่ยง

ศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องของ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขออนุมัติศาล ออกหมายจับแกนนำกลุ่ม กปปส.เพิ่มเติม 35 คน ในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏ มาตรา 113 และข้อหาสะสมกำลังพล หรืออาวุธ ตรีเตรียมหรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ มาตรา 114 โดยเห็นว่า ไม่พบเจตนาหลบเลี่ยงหมายเรียก เนื่องจากมีผู้ต้องหาบางส่วนเตรียมจะเดินทางเข้าพบต่อ พนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา อีกทั้งบางส่วนยังไม่ได้รับหมายเรียก จึงไม่มีเหตุอันควรที่จะเสนอหมายจับจึงให้ยก คำร้องทั้งหมด

นายอาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า การที่ศาลมีคำสั่งให้ พนักงานสอบสวนกลับมาดำเนินการ ออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ทางดีเอสไอก็จะปฏิบัติตาม โดยจะออกหมายเรียกทั้ง 35 คน และหากผู้ถูกกล่าวหายังไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา ทางดีเอสไอจะรวบรวมพยานหลักฐานและผลการส่งหมาย เพื่อพิจารณาว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อ ออกหมายจับอีกครั้งหรือไม่



ทั้งนี้การออกหมายเรียกแกนนำ กปปส.แถวที่ 3 ยังอยู่ระหว่างการรวบรวม พยานหลักฐานและพิจารณารายชื่อ โดย จำนวนแกนนำที่จะถูกออกหมายเรียกแถว ที่ 3 ขณะนี้มีมากกว่า 20 ราย โดยคาดว่า รายชื่อดังกล่าวจะสามารถรวบรวมแล้ว เสร็จอย่างช้าวันจันทร์นี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ดีเอสไอได้ ออกหมายเรียกแกนนำ กปปส.เข้ารับ ทราบข้อกล่าวหาจำนวน 2 กลุ่ม แต่ปรากฏ ว่าไม่มีแกนนำคนใดเข้าพบพนักงาน สอบสวนตามหมายเรียก โดยมอบหมายให้ ทนายยื่นหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบออก ไปไม่มีกำหนด โดยส่วนใหญ่อ้างเหตุผลติด ภารกิจการประชุม หากเสร็จภารกิจแล้วก็ จะเข้าพบตามหมายเรียก

สำหรับแกนนำ กปปส. 35 คน ที่ถูกดีเอสไอขอศาลออกหมายจับ อาทิ นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย นายชุมพล จุลใส นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์ นายอิสสระ สมชัย นายวิทยา แก้วภราดัย นายถาวร เสนเนียม นางจิตภัสร์ กฤดากร นายสาธิต ปิตุเตชะ และนายสุริยะใส กตะศิลา ■

• ยกคำร้องดีเอสไอขอหมายจับ 35 กปปส.

เมื่อเวลา 10.30 น. พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินทางมายังคำร้องต่อศาลขอหมายจับแก่นำ กปปส.ทั้งหมด 35 คน อาทิ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายชุมพล จุลใส นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์ นายอิสสระ สมชัย นายวิทยา แก้วภราดัย นายถาวร เสนเนียม น.ส.จิตภัสร์ อดุลการ นายสาธิต ปิตุเตชะ นายสุริยะใส กตะศิลา ฯลฯ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ดีเอสไอได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่เดินทางมา โดยอ้างเหตุผลที่ไม่สมควร นอกจากนี้แกนนำทั้งหมดยังคงทำผิดอย่างต่อเนื่องและจะร่วมกันปิดกรุงเทพมหานครในวันที่ 13 มกราคมนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมาก

พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า วันนี้มายังคำร้องขอออกหมายจับแก่นำ กปปส.ทั้งหมด 35 คน จากเดิม 33 คน เนื่องจากพบว่ายังมีพยานหลักฐานสามารถเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มอีก 2 คน โดยในจำนวนนี้มีแกนนำ กปปส. 23 คนที่มีข้อหา กบฏด้วย

ขณะที่ นายสุวัตร อภัยภักดี และ น.ส.พวงทิพย์ บุญสนอง ทีมทนายความฝ่ายผู้ร้องเดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อศาลขอคัดค้านการออกหมายจับ และขอให้ศาลไต่สวนคำร้องก่อนมีคำสั่ง เพื่อเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลประกอบคำแถลงการณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมถึงเหตุผลการจัดชุมนุม และเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการชุมนุมไม่มีความรุนแรง เป็นการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ

ล่าสุด ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องของดีเอสไอ ที่ขอหมายจับ 35 แกนนำ กปปส.แล้ว โดยชี้ว่า แกนนำไม่มีเจตนาเล็งหมายเรียก



● **ป.ป.ช.แจ้งคดี 99 ศพ** วันที่ 9 ม.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. ในฐานะประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการสลายการชุมนุมเดือนเม.ย.-พ.ค. 2553 กล่าวถึงความคืบหน้าคดีว่า กรณีนี้ร้องเรียนมาที่ป.ป.ช. 10 เรื่อง โดยป.ป.ช.นำผลการพิจารณาคดีชั้นสูตรพลิกศพของศาลมารวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา คาดว่าคดีดังกล่าวจะเสร็จในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 จากนั้นจะเสนอให้กรรมการป.ป.ช.พิจารณา



เลขาธิการอาชีวศึกษา พร้อมแจงดีเอสไอ ครุภัณฑ์.เทคนิค

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยกรณีนายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ (ภตช.) เดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวศึกษา ที่ไม่ตรงกับคุณลักษณะที่กำหนดไว้ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการสอบสวนโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งหรือ SP2 ว่า ในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์ของทั้ง 2 วิทยาลัย หากดีเอสไอรับเรื่องและประสานขอข้อมูลมา ตนก็พร้อมที่จะชี้แจงโดยขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้ว เนื่องจากบริษัทที่ชนะการประมูลมีความผิด เพราะไม่ทำตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุสำนักนายกรัฐมนตรี

มนตรี โดยมีกำหนดให้ดำเนินการสืบสวน ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 20 ม.ค. 57

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทั้ง 2 วิทยาลัยได้ทำหนังสือถึง สอศ. เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกสัญญาแล้วซึ่งแนวทางการดำเนินการเรื่องนี้มี 2 วิธี คือ วิธีปรับเป็นรายวันจนกว่าจะมีการส่งครุภัณฑ์ให้กับวิทยาลัยเป็นเงินร้อยละ 10 ของราคาครุภัณฑ์ ซึ่งจนถึงเวลาปัจจุบันเป็นเงินค่าปรับ 4 ล้านบาทขณะที่ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีมูลค่าจำนวน 10 ล้านบาท หรืออีกวิธีคือ ยอมเสียค่าประกันหากไม่มีการส่งมอบครุภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเลือกใช้แนวทางหลัง จะถูกขึ้นบัญชีดำจากกระทรวงการคลังไม่ให้เข้าร่วมประมูลอี-ออกชั่น ส่วนโครงการ SP2 นั้นไม่ทราบชื่อนายมงคลกิตต์ไปร้องต่อดีเอสไอเรื่องใดบ้าง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไว้หลายชุด ซึ่งบางชุดได้มีการสรุปสำนวนแล้ว และจะมีการพิจารณาในเร็วๆ นี้ ในขณะที่บางคณะกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน



“ปู”ถามหาเหตุผลปฏิวัติ โยน‘เหลิม’ไล่จับ‘เทือก’ กบปส.ปิดกรุงเทพ7จุด

อ่านต่อหน้า 4

ASTVผู้จัดการรายวัน - “ยิ่งลักษณ์” เตือนทหารจะปฏิวัติต้องมีเหตุผล ไม่ยอมตอบหากเกิดความรุนแรง ใครรับผิดชอบ “เหลิม”ตีโต้ “ปู”โยนงานให้นำทีมล่า “เทือก” หลังศาลไม่อนุมัติหมายจับ 35 แกนนำกบปส. ตามที่ “ชาวิท” ยื่นขอ ด้าน“สุเทพ”เดินไปชวนคนฝั่งขวา ให้มาร่วมปิดกรุงเทพฯ 13 ม.ค. เผยตั้งเวที 7 จุดหลักไล่ยิ่งลักษณ์ ไม่ออกไม่เลิก

เมื่อเวลา 09.00 น. วานนี้ (9 ม.ค.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และร.มว.กลาโหม เดินทางไปที่สำนักพิมพ์มติชน เพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 37 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร เครือมติชน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายกฯได้เข้าเยี่ยมชมร้านหนังสือ พร้อมถือโอกาสซื้อหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กหลายเล่ม และซื้อหนังสือคู่มือทำอาหาร อร่อยเด็ด 77 จังหวัด และของฝาก 77 จังหวัด โดยนายกฯบอกว่า สถานการณ์แบบนี้ ซื้อหนังสือไปหัดทำอาหารดีกว่า และเนื่องจากในวันที่ 11 ม.ค.เป็นวันเด็กแห่งชาติ ก็ได้ซื้อหนังสือเด็กไปให้บุตรชาย ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร (น้องโป๊ป) เพื่อให้อ่านเพิ่มพูนความรู้

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ โดยยืนยันว่า วันที่ 13 ม.ค. ทาง คอ.รต. จะยังใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นที่บัญชาการ โดยรัฐบาลจะพยายามทำความเข้าใจกับประชาชน เพราะเป็นห่วงผลกระทบต่อประชาชน และคนกรุงเทพฯ จึงพยายามให้เจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนด้วยความอดทน หลีกเลี่ยงเรื่องการปะทะ ซึ่งเราหวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

เตือนทหารปฏิวัติต้องมีเหตุผล

เมื่อถามว่า ห่วงเรื่องมือที่สามหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ห่วงมือที่สามจริงๆ ต้องขอความร่วมมือกับทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย เพื่อให้เป็นสิ่งที่ดีในภาพรวม ถ้าเราชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ และความรุนแรง ตรงนี้เป็นทางเลือก ซึ่งเชื่อว่าทุกคนคงพอคลายความกังวลได้

เมื่อถามว่า หวั่นไหวกับแรงยุ้ยย ที่ให้ทหารออกมาปฏิวัติ หรือไม่ นายกฯ ตอบว่า วันนี้ต้องถามเหตุผลของการปฏิวัติ คืออะไร เพราะจริงๆ แล้วทุกคนก็รู้ และเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น เราต้องช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ต่างๆ ไม่ให้รุนแรง ประคับประคองในด้านของการที่เราจะหาอย่างไร ให้หันเข้าหากัน รัฐบาลพยายามทุกอย่าง โดยเฉพาะเวทีสภาปฏิรูปประเทศ ที่เป็นเวทีของคนกลาง ต้องขออภัยภาควิชาการ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ที่จะเริ่มเปิดเวทีกลาง เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงความต้องการของ กลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะทาง กบปส. หรือกลุ่มอื่นๆ ให้ตกผลึกในรูปแบบของสภาปฏิรูปให้เร็วที่สุด

เมื่อถามว่า หากเกิดเหตุการณ์รุนแรง คิดว่าใครต้องรับผิดชอบ ระหว่างนายกฯ และนายสุเทพ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า จริงๆ ต้องเรียนว่า เราต้องร่วมกันประคับประคองสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง รัฐบาลจะหาความสามารถ แต่ต้องเรียนว่าสิ่งนี้ทุกคนต้องดูรายละเอียดว่า ความรุนแรงนั้น เป็นการกระทำจากขั้นตอนที่เราเป็นฝ่ายรุกหรือเปล่า หรืออะไรต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากมือที่สาม ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราห่วง

เมื่อถามว่า วันที่ 13 ม.ค. นายกฯจะอยู่บัญชาการเองหรือไม่ แต่นายกฯ ไม่ตอบคำถาม กล่าวแต่เพียงว่า พอแล้ว

หรือภาครุกิจท่องเที่ยว-อัญมณี

จากนั้น เวลา 10.30 น. นายกฯ เดินทางยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นประธานการประชุม ผลกระทบการท่องเที่ยวจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกฯ และ ร.มว.เกษตรและสหกรณ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร.มว.คมนาคม นายสมศักดิ์ ฐิวิศรีศักดิ์ ร.มว.ท่องเที่ยวและกีฬา ปลัด อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว คมนาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับนายปิยะมาน เตชะไพฑูริย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสทคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย เข้าร่วมประชุม

นายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยากให้ทั้ง 2 ฝ่าย เร่งพูดคุยหาทางออกร่วมกัน และให้นึกถึงประเทศที่จะเสียหายเป็นหลัก อย่าให้สถานการณ์ทางการเมืองยืดเยื้อ หรือไม่มีความชัดเจนเช่นนี้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจด้านอัญมณี ซึ่งประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการส่งออกลำดับต้นของโลก แต่ละปีมียอดการส่งออกกว่า 13,000 ล้านบาทหรือมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังส่งผลกระทบต่อเดือน ม.ค.นี้ด้วย ทั้งนี้หากเกิดการปฏิวัติขึ้นจะยิ่งส่งผลกระทบอย่างหนัก

ขณะที่ น.ส.ปิยะมาน เตชะไพฑูริย์ นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกฯ ที่เป็นห่วงสถานการณ์การท่องเที่ยวในสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น โดยคาดว่าในเดือน ม.ค. ผลกระทบจะทำให้รายได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 16 หรือประมาณ 18,000 ล้านบาท นักท่องเที่ยวลดลง 4 แสนคน จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันประคับประคอง เพราะเชื่อว่าทุกคนรักประเทศ และไม่อยากจะให้เกิดความรุนแรง ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวไม่ได้ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีแผนงานใน

การประชาสัมพันธ์ และดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของประเทศให้ผ่านวิกฤตในช่วงการชุมนุมของกลุ่ม กบปส. ไปได้ด้วยดี

ใช้ตู้ตะเภา-ดอนเมือง กรณีฉุกเฉิน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร.มว.คมนาคม กล่าวภายหลังการประชุมว่า การชุมนุมที่อาจทำให้การขนถ่ายผู้โดยสารจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังที่พักรถที่กรุงเทพฯ ชั้นในมีปัญหา จึงได้วางแนวทางรองรับ โดยแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้บริการแอร์พอร์ตลิงก์ รวมถึงจะมีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว แนะนำการเดินทาง และแจกคู่มือเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ส่วนการยกเลิกเที่ยวบินของต่างประเทศล่าสุด มี 3 สายการบิน คือ สิงคโปร์แอร์ไลน์ ฮองกงแอร์ไลน์ แลคาเธ่ย์แปซิฟิก ประมาณ 30 เที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม กฯยังไม่พบมีมวลชนไปปิดสนามบิน ดังนั้น มาตรการดูแลความปลอดภัยของสนามบิน จึงใช้มาตรการตามปกติ ไม่ได้เตรียมสนามบินสำรองไว้แล้ว กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ได้สนามบินอยู่ตะเภา และสนามบินดอนเมือง

นายชัชชาติ ยังกล่าวถึงกรณีนี้ กบปส.จะนำมวลชนไปปิด 7 จุดสำคัญของกรุงเทพฯ ว่า กระทรวงคมนาคมไม่ได้ยุติติดตามสถานการณ์ และจะแจ้งเตือนประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์ www.MOT.go.th และสายด่วน 1356 ให้บริการประชาชนสอบถามเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และเชื่อว่าในวันที่ 13 ม.ค. การเดินทางใน กทม. จะไม่เป็นอัมพาต เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนทั้ง รถไฟฟ้าใต้ดิน บีทีเอส เรือ และรถไฟ ยังสามารถในการได้ตามปกติ ขณะเดียวกัน ในวันที่ 10 ม.ค. จะมีกาซักซ้อมแผนการให้บริการประชาชนทั้งระบบ เพื่อรองรับการชุมนุมวันที่ 13 ม.ค.นี้

ศาลไม่อนุมัติหมายจับ 35 แกนนำ กบปส.

วานนี้ พ.ต.ต.ยุทธนา เพรดำ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมอัยการ และ ตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เดินทางมายื่นขออนุมัติศาล ออกหมายจับแกนนำ กบปส. 35 คน ในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏ ตาม มาตรา 113 และข้อหาสมคบกำลังพล หรืออาวุธ เตรียม หรือสมคบกันกันเพื่อเป็นกบฏ ตาม มาตรา 114 หลังจากดีเอสไอ ได้ออกหมายเรียกให้มารายงานข้อกล่าวหา แต่ไม่เดินทางมารายงานข้อกล่าวหาตามนัด โดยอ้างเหตุผลที่ไม่มีความสมควรตามกฎหมาย ต่อมาที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จึงมีมติว่า ไม่ควรออกหมายเรียกซ้ำอีก เนื่องจากเห็นว่าทั้งหมดยังคงผิดอย่างต่อเนื่อง และยิ่งประกาศจะร่วมกันปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค.นี้

ขณะเดียวกัน น.ส.พวงทิพย์ บุญสนอง และนาย สุวัตร อภัยภักดิ์ หมายความกลุ่มพันธมิตรฯ และแกนนำ กปปส.ได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อศาล ขอคัดค้านการออกหมายจับ โดยน.ส.พวงทิพย์ กล่าวว่า จะขอให้ศาลเปิดไต่สวนคำร้องก่อน เพื่อเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาล ประกอบคำแถลงการณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุม ถึงเหตุผลการจัดชุมนุม และเพื่อแสดงให้เห็นว่า การชุมนุมไม่มีความรุนแรง เป็นการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังเห็นว่า ดีเอสไอ ควรออกหมายเรียกเข้าเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาบางคน ยังไม่ได้รับหมาย และบางส่วนได้ส่งหนังสือพร้อมเหตุผลขอเลื่อนการรับทราบข้อหาไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม หลังการพิจารณา ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้อง ของพนักงานสอบสวน ดีเอสไอ ที่มาขออนุมัติหมายจับ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากผู้ต้องหาบางส่วนก็เตรียมจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา อีกทั้งบางส่วนยังไม่ได้รับหมายเรียก จึงไม่มีเหตุอันควรที่จะเสนอหมายจับ จึงให้ยกคำร้องทั้งหมด

“จาริต”ออกหมายเรียกซ้ำ

ด้านนายจาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า เมื่อศาลยกคำร้องขอออกหมายจับแกนนำ กปปส. 35 คน ที่ไม่เดินทางเข้ารับข้อกล่าวหาตามวัน และเวลาที่กำหนด ศาลให้ดีเอสไอ ออกหมายเรียกแกนนำผู้ชุมนุมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาซ้ำอีกครั้ง เนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาพร้อมเข้ารับทราบข้อกล่าวหา

ดังนั้น ในวันที่(10 ม.ค.) หรือวันจันทร์ที่ 13 ม.ค. พนักงานสอบสวนดีเอสไอจะเรออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ส่งให้แกนนำ ทั้ง 35 คน มารับทราบข้อกล่าวหา โดยหากผู้ถูกกล่าวหาไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาอีก ดีเอสไอ จะรวบรวมพยานหลักฐาน และผลการส่งหมายเรียก เพื่อพิจารณาว่า จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายจับอีกหรือไม่

สำหรับการออกหมายเรียกแกนนำ กปปส. แถวที่ 3 ที่เข้าข่ายกระทำความผิดให้มารับทราบข้อกล่าวหา ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และพิจารณารายชื่อโดยจำนวนแกนนำที่จะถูกออกหมายเรียกแถวที่ 3 ขณะนี้มีมากกว่า 20 คน

“เหลิม”อ้าง“ปู”มอบหมายให้ล่า“เทือก”

ด้าน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ 2/2557 ซึ่งเป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ตน เป็นประธานในคณะกรรมการอำนวยการ บังคับใช้กฎหมาย โดยทำงานร่วมกับตำรวจ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) โดยให้ดูในเรื่องของการชุมนุม และการติดตามจับกุมผู้ที่กระทำความผิด ซึ่งสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงว่า สถานการณ์จะรุนแรงหากมีการจับกุมแกนนำผู้ชุมนุม ที่มีหมายจับนั้น ไม่ต้องห่วง เพราะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เป็นผู้ต้องหาติดกบฏ ตามหมายจับ ดังนั้น ถ้าเจอนายสุเทพที่ไหน ต้องจับที่นั่น อย่ยกคิดว่าถ้าจับนายสุเทพแล้วจะมีการต่อสู้ กระทบกระพังกัน เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของมือ แต่เป็นเรื่องการจับผู้ต้องหาข้อหา กบฏ

ร.ต.อ. เฉลิม กล่าวด้วยว่า ขอเตือนนายตำรวจ ยศ พล.ต.ต. ที่เอาลูกน้องไปดูแลผู้ต้องหาติดกบฏ ขอให้เลิกชะ ถอนตัวออกมา เพราะไม่มีประโยชน์ และข้าราชการไม่รู้ว่าหน่วยไหนที่ติดตามอารักขา นายสุเทพ ขอให้รู้ว่า วันนี้ท่านกำลังทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะตำรวจ ถ้าอยู่กับผู้ต้องหาและไม่จับกุม ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มีโทษติดคุก จากนั้นต่อไปหลังจากที่ตนเข้ามาดูแลงานด้านนี้ การจับกุมนายสุเทพ จะเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะมอบหมายให้ พล.ต.อ.ภานุพงศ์ สิงหราช ณ อยุธยา เลขาธิการ รว.แรงงาน ทำหนังสือถึงตำรวจที่เกี่ยวข้อง เข้ามารับหมายจับนายสุเทพ แล้วไปดำเนินการจับกุม บ้านเมืองจะได้มีหลักเกณฑ์ ไม่ใช่ปล่อยให้พลละเลยไปอย่างนี้ และอีกหลายคน ที่ขึ้นเวทีการชุมนุม มีคดีติดตัวหมด เช่น ดร.เสรี วงษ์มณฑา ขณะนี้มีคดีติดตัวทั้งหมด 25 คดีแล้ว ซึ่งเป็นคดีหมิ่น

ประมาททั้งสิ้น ถ้าการประท้วงจบ น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ผิดคดี ตนเอง ลดการก้าวร้าว และการมีส่วนร่วมของประชาชน หมิ่นประมาทมากที่สุด ตนไม่คิดว่าคนเรียนจบตึกเตอร์ ทางพรรคประชาธิปัตย์ จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อ จะพูดจาดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี้ได้ขนาดนี้ การไม่เคารพ ประชาชน 2 หมิ่นชื่อ เพื่อถอดถอนกลุ่มบุคคลดังกล่าว บุคคล ไม่มีใครว่า แต่ควรที่จะเคารพตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ยังมีปัญหาที่ต้องตีความว่า ขณะนี้สมาชิกบางส่วน ได้จากตำแหน่งไปแล้ว จะทำการถอดถอนได้หรือไม่ เพระ

เมื่อถามว่า จะสามารถจับนายสุเทพได้ก่อนวันที่ 13 ม.ค. หรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ตนไม่ทราบ แต่จะจับตำรวจเร่งดำเนินคดี เพราะเชื่อว่า ตำรวจเหล่านี้อยากจับนายสุเทพอยู่แล้ว โดยไม่ต้องตั้งรางวัลจับ จากนั้นต่อไป นายสุเทพจะเดินเตี้ยอย่างเดิม ไม่ได้แล้ว

เมื่อถามย้ำว่า ทนายสุเทพ อยู่ภายใต้การล้อมล้อมของกลุ่มผู้ชุมนุม แล้วไม่สามารถจะเข้าไปจับกุมได้ จะถือว่ามีความผิดหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่งนำโดย พล.ต.อ.ภานุพงศ์ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ พล.ต.ท.จักกพรชัย ชัยจินดา ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.สุติราช หนองหารพิทักษ์ รองผบ.ช.น. ชุดนี้ ถือว่าเป็นมือดีทั้งนั้น ตนจะให้มาช่วยกันวางแผนเข้าไปจับกุม ถ้ามีโอกาสก็จะจับทันที รวมทั้งแกนนำคนอื่น ๆ ด้วย ตนจะวางหมายจับไว้ที่หน้าประตูสำนักงานตำรวจ 200 ใบ แล้วให้นายตำรวจมาเอาไปดำเนินการ ตนมั่นใจ เป็นผู้ที่ต้องหา กบฏต่อออกมา รัฐบุลลิกท่าน

ทั้งนี้ ในวันที่(10 ม.ค.) ตนเรียกประชุมนัดแรก เพื่อวางการทำงานต่างๆ ตนในฐานะที่เป็นเพื่อนในวงการการเมือง กับนายสุเทพมานาน อยากให้เข้ามาจับตัว และเชื่อว่า จะได้รับการประกันแล้วค่อยออกไปเคลื่อนไหวต่อ

เมื่อถามว่า ประเมินสถานการณ์การเมือง วันที่ 13 ม.ค. จะเป็นอย่างไร ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ไม่ทราบได้ แต่นายสุเทพทำอะไรคนเดียวไม่ได้ เพราะไม่มีโชค คนที่จะทำอะไรได้ด้วยตนเอง จะต้องมีส่วนราศี ผู้สื่อข่าวถามว่า มือนี่เป็นมือมีเส้นหรือไม่ ร.ต.อ. เฉลิม กล่าวว่า ไม่แน่ จะใช่

ศอ.รส.แถลงการณ์ซูรายวัน

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ประจำ สง.ผบ.ตร.) แถลงผลการตรวจสอบเกี่ยวกับยุทธภักดิ์ ของทางราชการ ที่สูญหายระหว่างเหตุรุนแรง ที่สามก๊กฟ้าไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยระหว่างนั้นมีคนร้ายทุบทำลายรถตู้ของตำรวจ และขโมยทรัพย์สินของทางราชการ เมืองต้นมีอาวุธปืนสูญหายไป 27 กระบอก แบ่งเป็นปืนของทางราชการ 21 กระบอก ประกอบด้วย อาวุธปืนลูกซองยาว 6 กระบอก อาวุธปืนยิงแก๊สลำตา 12 กระบอก อาวุธปืนสั้น ขนาด .38 ลูกไม่ 3 กระบอก นอกจากนี้ มีอาวุธปืนสั้นขนาดต่างๆ ซึ่งเป็นของส่วนตัวหายไปอีก 6 กระบอก ในจำนวนนี้ได้มีการติดตามคืนได้แล้ว 2 กระบอก จึงเกรงว่าอาวุธปืนที่หายไปอาจถูกนำมาใช้ในการชุมนุม เพื่อสร้างสถานการณ์และเหตุรุนแรง เนื่องจากการข่าวพบ มีการกว้านซื้อกระสุนปืนลูกซองจำนวนมาก โดยหลังจากนี้ ตำรวจจะเพิ่มการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อตรวจค้นจับกุมอาวุธปืน และวัตถุระเบิด ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นอาวุธปืนลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันที

สำหรับมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในวันที่ 13 ม.ค. ซึ่งทาง กปปส.นัดชุมนุมใหญ่ นั้น ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าทุกจุดใหญ่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะตั้งเวทีเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย รวมทั้งจัดทีมสืบสวนหาข่าวลงพื้นที่บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแล้ว

ล่า 2 หมิ่นชื่อถอดถอน 308 ชีช้า

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ว่า ถือเป็นการวินิจฉัยที่สอดคล้องกับกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มาของ ส.ว. ซึ่งสังคมควรต้องยืนยันว่า คนกลุ่มนี้คือ กลุ่มที่ไม่มีความเคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการที่จะรวบรวมอำนาจให้กับ

ตนเอง ลดการก้าวร้าว และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางพรรคประชาธิปัตย์ จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อ จะพูดจาดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี้ได้ขนาดนี้ การไม่เคารพ ประชาชน 2 หมิ่นชื่อ เพื่อถอดถอนกลุ่มบุคคลดังกล่าว บุคคล ไม่มีใครว่า แต่ควรที่จะเคารพตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ยังมีปัญหาที่ต้องตีความว่า ขณะนี้สมาชิกบางส่วน ได้จากตำแหน่งไปแล้ว จะทำการถอดถอนได้หรือไม่ เพระ

วุฒิสภา เคยมีมติไม่รับคำร้องให้พิจารณาถอดถอน โฉวอ้างว่าได้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปแล้ว และยังมิระเบียบเรื่องนี้อยู่ด้วย ซึ่งต้องพิจารณาในแง่ของกฎหมายอีก แต่ในส่วนของการดำเนินการทางคดีอาญา ยังสามารถดำเนินการได้ เพราะการกดบัตรแทนกัน และการปลอมเอกสาร ถือว่ามีความผิดชัดเจนในเชิงอาญา

ชี“นริศ”โกหกศาล

นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวกล่าวถึงการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่า ได้มีการแบ่งการพิจารณา กระบวนการของการออกกฎหมาย คือ ปัญหาการกดบัตรแทนกัน โดยมีการเปิดคลิปบันทึกเหตุการณ์ในระหว่างพิจารณา ซึ่งนายนริศ ทองธิราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ยอมรับว่า บุคคลในคลิปเป็น

ตัวเอง และมีการกดบัตร 3-4 ใบด้วย แต่อ้างว่าเป็นขอตัวเองทั้งหมด ซึ่งตนได้เบิกความ เป็นพยานว่า โดยหลักการ สภาจะให้บัตรกับสมาชิกไปเดียว หากไม่ได้นำมา หรือทำหายใน เมืองต้นสามารถขอบัตรสำรองได้ แต่สิจจะใเหมือนบัตรจริง คือ จะมีสีชมพู หากมีการใส่รหัสเข้าจะสามารถบอกได้ว่า ใครลงคะแนน อย่างไร เพราะฉะนั้น หากมีการเสียบบัตรของตัวเอง 3-4 ใบ จะไม่อนุญาตให้ทำได้ คือ หากลงคะแนนเห็นชอบจะไม่สามารถแสดงต่อใหม่ได้ ฉะนั้นดูจากคลิปแล้วจึงเป็นไปได้ และบัตรไปคลิก ก็ไม่ใช่บัตรสำรองสีชมพูด้วย จึงถือเป็นการลงมติไม่ชอบ และทำอย่างเป็นขบวนการ เพราะยังมีสมาชิกกระหหลายคนแต่นั่งอยู่ในจุดซึ่งกล้องถ่ายไม่ได้ แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจศาล

นายอภิสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า บรรยากาศการพิจารณาเป็นไปด้วยความอึดอัด ของพยานที่เป็นข้าราชการ เช่น รอ.ผอ.สำนักงบประมาณ ผอ.สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ที่ไม่สามารถตอบคำถามศาลได้ ในประเด็นที่ว่ากฎหมายนี้มีข้อเสียอะไรอย่างไร หรือมีความเป็นไปได้มียาว การทำรูปแบบการใช้เงินอย่างนั้นแล้ว จะทำให้การทุจริตงายขึ้น แต่ก็ยอมรับว่า เหมือนกับงบประมาณทุกอย่าง โดยจะพยายามเน้นว่า พอกฎหมายผ่านแล้ว มีโครงการอะไรเสนอขึ้นมา ก็ยี่ต้องผ่านสภาพพัฒนา ต้องมีการบริหารจัดการการส่งเงิน แต่ไม่มีใครว่าโยกย้ายโครงการได้ หรือสภาไม่ได้ตรวจสอบตั้งแต่ต้น ในกระบวนการแบบงบประมาณ แต่ยี่ดีที่ รอ.ผอ. สำนักงบประมาณ ก็ยอมรับว่า เงินกู้ตามความเห็นของท่าน เป็นเงินแผ่นดิน ซึ่งศาลจะนัดอีกครั้งวันที่ 15 ม.ค. เพื่อฟังในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ ที่ศาลเชิญมาเอง คือ อดีต รัฐมนตรีคลัง 2 คน นางสุภา ปิยะจิตติ และนายพิสิ ลีอาธรรม เพราะมีบทบาทสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง ซึ่งศาลระบุว่า เรื่องนี้ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบให้ครบถ้วนทุประเด็น แต่ก็พยายามทำกระบวนการให้กระชับ ตนเข้าใจว่าหลังจากฟังทางผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเชิญ และหลังจากนั้น คงจะให้ทั้ง 2 ฝ่ายแถลงสรุป คาดว่าน่าจะภายในหนึ่งเดือนหรือเดือนเศษ

จวกยิ่งลักษณ์ปล่อยลิวลิววิจารณ์ศาล

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ชี้ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 มีพฤติกรรมการได้มาซึ่งอำนาจปกครองโดยไม่เป็นไปตามวิธิต่างที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่า เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า พรรคเพื่อไทย ไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่เคารพศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมีการออกมติวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ และไม่เคารพรัฐธรรมนูญ จึงขอถาม น.ส.ยิ

ลักษณะ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่าที่ปล่อยให้ฝ่ายกฎหมายของพรรค ออกมาวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญอย่างรุนแรงนั้น เป็นเพราะว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ใช่หรือไม่ และจะจัดการกับกฎหมายนี้อย่างไร เนื่องจากมีการนำ ร่าง ขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว ดังนั้น ต้องทำเรื่องขอคืนโดยเร็วที่สุด ถือเป็นการทำผิดซ้ำซาก เหมือนกรณี

ร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มาของ ส.ว.

ทั้งนี้อีกให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ออกมายอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าไม่ทำ ก็แสดงว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่ยอมรับอำนาจการตรวจสอบ การถ่วงดุล และอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนต้องพิจารณาว่า พรรคเพื่อไทย มีพฤติกรรมเช่นนี้มาโดยตลอด หากไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระแสต่อต้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น

“สุเทพ”ชวนคนฝั่งธนฯร่วมโลว์รัฐบาล

เมื่อเวลา 09.00 น. วานนี้ (9 ม.ค.) นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) พร้อมแกนนำได้นำมวลชนออกเดินรถณรงค์ เพื่อเชิญชวนประชาชนด้านฝั่งธนบุรี ให้ออกมาร่วมชุมนุมปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค.นี้

โดยขบวนเริ่มจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าถนนดินสอ ถนนตรีเพชร ผ่านเสาชิงช้า วัดสุทัศน์ ช้ามฝั่งธนบุรีจากสะพานพุทธ เขาสี่แยกบ้านแขก เลี้ยวซ้ายไปสามแยกลาดหญ้า เลี้ยวขวาไปทิววงใหญ่ ฟ้ากระบี่ประทานอาหารกลางวัน เคลื่อนขบวนไปตามถนนประชาธิปไตย ถึงสี่แยกบ้านแขก เลี้ยวซ้ายไปถนนอิสรภาพ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โรงเรียนวัดชีโนรส ต่อไปยังแยกพราหมณ์ เลี้ยวขวาไปทางแยกโรงพยาบาลศิริราช แล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ไปถนนพระปิ่นเกล้า แล้วเลี้ยวขวาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับมายังฝั่งกรุงเทพฯ ตามถนนราชดำเนิน และถึงเวท่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. รวมระยะทางประมาณ 11 กม.

ปิด 7 จุดสำคัญทั่วกรุง

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย แกนนำ กปปส. กล่าวบนเวทีปราศรัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ว่า ในการชุมนุมปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ ทางคณะกรรมการ กปปส. ได้เตรียมจัดเวทีทั้ง 7 จุดไว้แล้ว และมีแกนนำ กปปส. ดูแลรับผิดชอบประจำทุกเวทีหลังจากปิดเวทีหลักเดิมที่ราชดำเนิน โดยจะใช้เวทีที่แยกปทุมวันเป็นเวทีหลักแทน

ทั้งนี้ เวทีแยกปทุมวัน จะตั้งอยู่หน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดกิจกรรมให้มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์บลูสกายตลอดทั้งวัน ทั้งคืน 24 ชั่วโมง โดยมีนายสาทิตย์ เป็นผู้ดูแล และมีประชาชนจากต่างจังหวัด เช่น จ.ตรัง จ.ภูเก็ต จ.ระนอง จ.สตูล เข้ามาร่วมด้วย

สำหรับเวทีที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าว จะรองรับประชาชนจากดอนเมือง รังสิต และประชาชนที่มาจากภาคอีสาน

ส่วนเวท่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จะมีนายถาวร เสนเนียม แกนนำ กปปส. ร่วมกับประชาชนจากทางภาคเหนือ จ.สงขลา และ จ.กระบี่ เวทีราชประสงค์ มีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และ นายชุมพล จุลใส ดูแล โดยมีประชาชนจาก จ.ชุมพร เข้ามาร่วม

เวทีโอศก มีนางทยา ทีปสุวรรณ และ น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร มีประชาชนจาก จ.ระยอง จ.ชลบุรี เข้าร่วม

เวทีสีลม มีนายวิทยา แก้วภราดัย ดูแล ซึ่งจะมีประชาชนจาก จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

ส่วนที่เวทีแจ้งวัฒนะ จะมีหลวงปู่พุทธอิสระ ซึ่งจะมีประชาชนจาก จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี และ จ.นครปฐม เข้าร่วม และแต่ละเวทีถ้าไม่ใช่เวทีหลัก จะเริ่มเวที 16.00-02.00 น. และทุกๆ วัน จะมีกิจกรรมเดินทางไปสถานที่

ราชการ กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เพื่อไม่ให้ทำงานได้ แต่จะไม่มีการบุกเข้าไปในสถานที่ราชการ

นายสาทิตย์ กล่าวอีกว่า อีก 2-3 วัน จะมีการแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งยืนยันว่า แต่ละที่มีการเตรียมการไว้อย่างดี และจะเคลื่อนไหวจนกว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะลาออก

ประชาคม สธ.หนุนปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

วานนี้ ประชาคมสาธารณสุขออกแถลงการณ์ประชาคมสาธารณสุข ฉบับที่ 3 มีใจความดังนี้ การประชุมประชาคมสาธารณสุขในวันนี้ จากทุกสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นว่า สถานการณ์บ้านเมือง รัฐบาลมีปัญหาด้านความโปร่งใส ไม่ยอมรับอำนาจของตุลาการ แทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติ เกิดความแตกแยกของสังคม มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความรุนแรง และส่งผลต่อความบาดเจ็บล้มตาย ที่ประชุมเห็นชอบที่จะให้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1.ประชาคมสาธารณสุขขออย่าจัดเย็นที่จะให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง
- 2.ประชาคมสาธารณสุข เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกโดยทันที เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิรูปที่เป็นกลางและยุติธรรม
- 3.ประชาคมสาธารณสุขมีความเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรม ในการบริหารประเทศแล้ว จึงยืนยันที่จะไม่ทำงานกับรัฐบาลชุดนี้
- 4.ประชาคมสาธารณสุขยืนยันที่จะทำงาน ให้บริการดูแลประชาชนบนพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพอย่างเต็มที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ และ 5.ประชาคมสาธารณสุขพร้อมที่จะแสดงออกทุกวิถีทาง เพื่อยืนยันจุดยืนดังกล่าว และขอเชิญชวนประชาคมทุกกระทรวง ทบวง กรม ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกัน ■



ทบ.ฮัม!

ยุติแตกกแยก

ชี้คอร์รัปชันปัญหาประเทศ 'ปู'ส่ง'เหลิม'ตามจับ'สุเทพ'

ไทยโพสต์ • รองโฆษกกองทัพบกย้ำจุดยืน “ผบ.ทบ.” ไม่เลือกข้าง จะทำทุกอย่างให้ประชาชนปลอดภัย ระบุหากประเทศเสียหาย ทหารยอมไม่ได้ ชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศคือการคอร์รัปชัน ส่วนกองทัพภาคที่ 1 ออกแถลงการณ์ ลั่นทำทุกวิถีทางให้ความยุติธรรมคืนสู่ภาวะปกติ ขณะที่ “ยิ่งลักษณ์” ยังไม่รู้เหตุผลปฏิวัติคืออะไร ก่อนมอบงาน “เหลิม” ตามจับกุมฏ ด้าน “แจ๊ต” บัดยืนโบล่าออกจากตำรวจ แต่ “เหลิม” เฉลยเป็นคนขอไม่ให้ลาออกเอง “กำนันสุเทพ” แรงไม่ตก มวลชนต้อนรับล้มลาม ฮือฮานักเรียนฟรี! ทั้งโรงเรียนศึกษานารีชูป้าย

“สู้ๆ” ให้กำลังใจ

การนัดชุมนุมใหญ่เพื่อปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 มกราคม ของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ทำให้มีความกังวลว่าอาจนำไปสู่ความรุนแรงได้นั้น ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดี มีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายกองทัพ โดย พ.อ.วินัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มีความเป็นห่วงสถานการณ์

อ่านต่อหน้า 10

ทบ.ฮีม!

ปูมออบ “เหลิม” จับกำนัน

วันเดียวกัน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ร.ต.อ.เหลิมให้สัมภาษณ์ว่า นายกฯ ได้มีคำสั่งที่ 2/2557 มอบหมายให้ตนเป็นประธานในคณะกรรมการอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย โดยทำงานร่วมกับตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยให้ดูการชุมนุมและการติดตามจับกุมผู้ที่กระทำความผิด ซึ่งสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงว่าสถานการณ์จะรุนแรง หากมีการจับกุมแกนนำผู้ชุมนุมที่มีหมายจับนั้น ไม่ต้องห่วง เพราะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เป็นผู้ต้องหาตามกฎหมายจับ

“ดังนั้นถ้าเจอสุเทพที่ไหนต้องจับที่นั่น อย่าคิดว่าถ้าจับนายสุเทพ แล้วจะมีการต่อสู้ กระทั่งกัน เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของมือบ แต่เป็นเรื่องการจับผู้ต้องหาข้อหาปฏิวัติ” ร.ต.อ.เหลิมกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่จะออกหมายจับนายสุเทพจะสามารถจับได้ก่อนวันที่ 13 ม.ค.หรือไม่ ร.ต.อ.เหลิม กล่าวว่า ตนไม่ทราบ แต่จะรณรงค์ให้ตำรวจเร่งดำเนินคดี เพราะเชื่อว่าตำรวจเหล่านี้อยากจับนายสุเทพอยู่แล้ว โดยไม่ต้องตั้งรางวัลจับ จากนั้นต่อไปนายสุเทพจะเดินเตาะแตะแบบเดิมไม่ได้แล้ว

เขาบอกว่า จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่ง นำโดย พล.ต.อ.ภาณุพงศ์, พล.ต.ท.คำรณวิทย์, พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ รอง ผบ.ชน. ชุดนี้ถือว่าเป็นมือดีทั้งนั้น จะให้มาช่วยกันวางแผนเข้าไปจับกุม ถ้ามีโอกาสก็จะจับทันที รวมทั้งแกนนำคนอื่นๆ ด้วย ตนจะวางหมายจับไว้ที่หน้าประตูสำนักงานตำรวจฯ จำนวน 200 ใบ แล้วให้นายตำรวจมาเอาไปดำเนินการ ทั้งนี้ ในวันที่ 10 ม.ค. จะมีการเรียกประชุมนัดแรกเพื่อวางการทำงานต่างๆ

ที่ศาลอาญา ศาลได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำสั่ง กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติหมายจับแกนนำ กปปส.ทั้งหมด 35 คน ในข้อหาร่วมกันหรือสมคบกันเป็นกบฏ กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทำให้ความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน

ศาลได้พิเคราะห์คำร้องและคำคัดค้านแล้ว ได้ความว่า ผู้ต้องหาบางส่วนได้รับหมายเรียก และยื่นคำคัดค้านว่าตนเองพร้อมให้ถ้อยคำ

และรับทราบข้อกล่าวหาจากพนักงานสอบสวน แสดงว่าผู้ต้องหาดังกล่าวยังไม่มีเจตนาขัดหมายเรียก ส่วนผู้ต้องหาอีกบางส่วนไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งหมายเรียกให้ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว หรือไม่ กรณีจึงมีเหตุสมควรที่พนักงานสอบสวนจะไปดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุออกหมายจับ ยกคำร้อง

ขณะที่การประชุมของกลุ่ม กปปส. เวลา 09.00 น. ที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมด้วยแกนนำ กปปส. อาทิ นายวิทยา แก้วภราดัย, นายถาวร เสนเนียม, นายเอกนิติ พร้อมพันธ์, นายพทธิพงษ์ บุณณกันต์ และนายชุมพล จุลใส ได้ตั้งขบวนเดินเท้าเพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในวันที่ 13 มกราคม โดยเริ่มเคลื่อนขบวนเข้าสู่ถนนดินสอ ผ่านเสาชิงช้า วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ห้างสรรพสินค้าดิโอลด์สยาม และข้ามสะพานพุทธยอดฟ้า เมื่อขบวนข้ามสะพานมาฝั่งธนบุรี แล้วได้พอลงเพราะทั้ง 2 ฝั่งถนนมีประชาชนจำนวนมากยื่นรอเงินบริจาคให้กับ กปปส.

จากนั้นขบวนได้หยุดอีกครั้งที่หน้าโรงเรียนศึกษานารี เนื่องจากมีนักเรียนที่อยู่บนอาคารเรียนชูป้ายกระดาษขนาดเอ 4 ที่มีข้อความว่า “สู้ๆ” พร้อมกับตะโกนให้กำลังใจ ขณะที่นายสุเทพได้หันไปโบกมือและชูกำปั้นให้กับนักเรียนบนอาคารเรียน กระทั่งขบวน กปปส.เดินมาถึงสี่แยกบ้านแขก ได้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอิสรภาพ และเลี้ยวขวาที่สามแยกลาดหญ้าเพื่อมุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่ โดยในเวลา 12.30 น. เมื่อขบวนผ่านห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ลาดหญ้า ได้มีกลุ่มพนักงานของทีโอทียืนปักหลักให้กำลังใจพร้อมตะโกนว่า “สู้ๆกำนันสู้ๆ”

ต่อมา เวลา 13.30 น. ขบวนดังกล่าวได้หยุดพักรับประทานอาหารกลางวันที่วงเวียนใหญ่ ซึ่งระหว่างนั้นเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเนื่องจากมีกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายใช้หนังสติ๊กยิงหัวนอตและลูกแกวมายังกลุ่มมวลชน อีกทั้งเมื่อกลุ่ม กปปส.เดินเท้ามาถึงวัดใหม่พิเรนทร์ ในเวลา 15.25 น. ได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากนั้น เวลา 17.00 น. ขบวนมวลชนได้เคลื่อนมาถึงหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) นายสุเทพ พร้อมด้วยแกนนำ กปปส.ได้แวะสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเสริมมงคล

เวลา 18.00 น. ขบวนเคลื่อนเข้าสู่สี่แยกพราณนก และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวังหลังเพื่อมุ่งหน้า รพ.ศิริราช ในเวลา 18.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดินผ่านปากซอยวังหลัง 14

มีคณะเชิดสิงโตให้การต้อนรับ และเมื่อเดินผ่านวัดวิเศษการ ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้อัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อให้นายสุเทพกราบสักการะ จากนั้นขบวนข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาแยกอรุณอมรินทร์ และข้ามสะพานปิ่นเกล้า กลับสู่เวทีราชดำเนินในเวลา 20.00 น. โดยระหว่างการกลับเข้าสู่พื้นที่ชุมนุม มีประชาชนให้การต้อนรับตบมือและกล่าวให้กำลังใจ ทั้งนี้ รวมเวลาเดินทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการเดินทางขบวนเพื่อเชิญชวนประชาชนครั้งนี้ ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี และมีการบริจาคเงินร่วมสมทบทุนตลอดเส้นทางไม่ขาดสาย ได้เงินทั้งสิ้น 15 ถู โดยบางจุดมีประชาชนแจกน้ำดื่ม ให้บริการท้องสุขา

เวลา 21.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ขึ้นเวทีปราศรัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่า ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. ต้องปฏิบัติการอย่างระมัดระวังตามแนวทางที่ประกาศอย่างเปิดเผยเท่านั้น ไม่ทำนอกเหนือกว่านั้น เช่นเราจะปิดถนน 7 แห่ง แจ่งวัดนะ, 5 แยกลาดพร้าว, อนุสาวรีย์ชัยฯ, ปทุมวัน, ลุมพินี, ราชประสงค์, โอโศก ก็ทำแค่ 7 แห่งเท่านั้น ไม่ต้องแถม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นายสุเทพกล่าวว่า เราจะนั่งอยู่ 7 แห่ง เป็นที่มั่น เข้ามีดกระจายกำลังจาก 7 แห่งไปปิดสถานที่ราชการทุกแห่ง เย็นก็กลับมาที่มั่น 7 แห่ง โดยผู้จัดการเวทีจะเป็นคนนำไปปฏิบัติการ โดยไม่ออกไปเป็นเอกเทศ อิสระ ต้องเป็นนักรบที่มีวินัย เพราะเราสู้เพื่อชาติ เดิมพันมันยิ่งใหญ่ จะทำตามอำเภอใจไม่ได้

“ประกาศให้โลกรู้ เราไม่ปิดสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ ไม่ปิดทางรถไฟ เราไม่ปิดสถานีขนส่งมวลชน ไม่ยุ่งกับเรื่องของการคมนาคมอย่างเด็ดขาด ไม่ปิดตลาดหลักทรัพย์ ไม่ปิดธนาคาร” นายสุเทพกล่าว และว่า ส่วน กปปส.ต่างจังหวัดต้องต่อสู้ให้เป็นไปตามแนวทางของ กปปส.ส่วนกลาง

เลขาฯ กปปส.กล่าวด้วยว่า หากยังไม่พอ เดี่ยวทางจัดการกับนายกฯ รองนายกฯ รัฐมนตรี คอยๆ ทุกระดับๆ วันที่ 13 ม.ค.เป็นต้นไป บอกกับข้าราชการใน กทม. ไม่ต้องไปทำงาน หยุดยาว พักร้อน โดยไม่ต้องเสียจำนวนวันลาพักร้อน เรียกว่าปีนี้มวลมหาประชาชนให้เป็นโบนัสพิเศษ รอดิต ปิดถนนหมดแล้วไปไม่ได้ หากไปก็ผิดหวัง เพราะไปถึงที่ทำงานก็เข้าทำงานไม่ได้ เราปิดหมด ทั้งนี้ เราไม่ประสงค์ให้ประชาชนเดือดร้อน พยายามให้เดือดร้อนน้อยที่สุด ปิดถนนแต่จะเว้นเลนรถเมล์ รถพยาบาล รถทัวร์ท่องเที่ยว รถขนส่งสินค้า แท็กซี่ติดธงชาติให้วิ่งได้.



เอกขนเรียกร้องขอขยับปฏิบัติ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 ม.ค. ที่ ศอ.รต. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายฯ และรมว. กลาโหม เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายฯ และรมว. เกษตรและสหกรณ์ นายสมศักดิ์ ฐรีวิทย์ศรีศักดิ์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานสภาอุตสาหกรรม ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขานุการสศท. ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายร่วมกับ นายชัยเกษม นิติศิริ รมว.ยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขานุการ สศท. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ และนายชาติรุต เฟ็งคิมรัฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ก่อนที่เวลา 14.00 น. นายฯ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชน

นายสมชาย อรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่า ได้หารือกับนายฯ ถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจอัญมณีของไทย ซึ่งตอนนี้เกิดภาวะตกต่ำ ทั้งการส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ สำหรับการจัดงาน บางกอก เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ที่จะจัดในเดือนก.พ.นี้ ได้จัดมาแล้ว 53 ครั้ง ใช้เวลากว่า 30 ปี เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับ 1 ใน 5 ของโลก ถ้าจัดงานดังกล่าวไม่ได้จะกระทบต่อผู้ซื้อในต่างประเทศ จึงต้องการให้ปัญหาการเมืองจบก่อนจะจัดงานขึ้น ถ้ายืดเยื้อถึงวันที่จัดงานจะสร้างความเสียหายจำนวนมาก โดยคณะจัดงานจะทำให้ดีที่สุดจะไม่ยกเลิกการจัดงาน เพราะเป็นหน้าตาของอัญมณีไทย ทั้งนี้ ขอเรียกร้องไม่ให้มีการปฏิบัติเกิดขึ้น เพราะถ้าเกิดการปฏิบัติประเทศไทยจะถอยหลังไปอีก 10 ปี จึงขอให้เลิกเถาะ

ปิดสถานที่ราชการทุกวัน ชุมนุมศึกษามอบนกหวีดฝิ่งเพชร

ตลอดงานนี้มวลมหาประชาชนคนล้มระบอบทักษิณ นำโดย สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นการปฏิวัติโดยที่สมบูรณ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ได้ใช้ช่วงเวลานี้เดินทางรณรงค์ย่านฝั่งธนบุรีเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชุมนุม ปิดเมืองวันที่ 13 ม.ค. นี้ ซึ่งเป็นการเดินทางรณรงค์วันที่สามและเป็นวันสุดท้ายยังคงมีประชาชนให้การต้อนรับและบริจาคเงินสนับสนุนการเดินทางอย่างล้นหลาม

ตลอดระยะทาง 12 กิโลเมตร บรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาโดยเฉพาะบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชกลุ่มหนึ่งทำนกหวีดฝิ่งเพชรมีสายคล้องลายธงชาติมอบให้สุเทพ ขณะที่นักเรียนนักศึกษา ออกมาเป่านกหวีดโบกไม้โบกมือโอบกอดให้กำลังใจสุเทพ ทำให้การเดินทางรณรงค์เคลื่อนไปอย่างช้าๆ ใช้เวลานาน 11 ชั่วโมง จนพลบค่ำกว่าจะเดินทางมาถึงเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เวลา 20.50 น. สุเทพขึ้นเวทีปราศรัยว่า การเดินทางรณรงค์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จมาก ไม่มีใครต่อต้าน โดยเฉพาะฝั่งธนประกาศร่วมปิดเมือง ซึ่งถึงวันที่ 13 ม.ค. ไม่น่าจะต่ำกว่า 4-5 แสนคน และขอขอบคุณชาวิท



เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่สั่งอาัยคบัญชี กปปส.ทำให้ประชาชนร่วมบริจาคมากขึ้น

สุเทพ กล่าวว่า เมื่อประชาชนไว้วางใจขอความกรุณา มีวินัยทั้งคนเดินในแนวทาง เพราะสิ่งที่ตนพูดในนามมวลมหาประชาชนคิดอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่คิดสู้กับใคร ด้วยกำลังอาวุธแต่จะยืนหยัดต่อสู้พลังทักษิณด้วยมือเปล่า เราจะยืนหยัดเป็นนักรบมือเปล่าเอาชนะให้ได้ไม่ว่ารัฐบาลจะส่งนักเลง หรือนาที่สุดท้ายพวกแกนนำเสื้อแดงเกณฑ์คนมารบกับเรา เราไม่รบกับมัน ถ้าพี่น้องทำได้แบบนี้

การันตีชนะอย่างชาวสเวอดโลกจะจารึกเอาไว้

สุเทพ กล่าวว่า วันที่ 13 ม.ค.จะมีทสวดมนต์แจกให้ติดกระเป่าทุกคน หากคนร้ายมาทำร้าย เรานั่งลงไม่ทาบตีกับใครทอบทสวดมนต์ให้โลกได้ยิน และในการปฏิบัติภารกิจ 13 ม.ค.เป็นต้นไปเราจะต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง และปฏิบัติเฉพาะแนวทางที่ตนประกาศอย่างเปิดเผยเท่านั้นไม่มีนอกเหนือไม่มีของแถม เช่น เราจะปิดถนน 7 แห่ง ได้แก่ แจ้หวงษ์ ลาดพร้าว อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลุมพินี ปทุมวัน ราชประสงค์ อโศก ทำแค 7 แห่งไม่ต้องแถมตรงอื่น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

“เข้ามิตัดกระจายกำลังปิดสถานที่ราชการทุกแห่ง เย็นกลับ ดูแลรักษาง่าย ดึกกว่าไปนอนค้างอ้างแรมตามกระทรวงต่างๆ เพราะอาจถูกสมุนบริวารทำร้ายในเวลากลางคืน” สุเทพ กล่าว

สุเทพ กล่าวว่า ประกาศให้โลกรู้เราไม่ปิดสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งรถยนต์ ไม่ยุ่งกับเรื่องการเมือง ท้าเรือก็ไม่ปิด ไม่ปิดตลาดหลักทรัพย์ ไม่ปิดธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ปิดธนาคารพาณิชย์ที่ไหนทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นพี่น้อง กปปส.จังหวัดไหนก็ตามถ้ามีความประสงค์ร่วมต่อสู้กับเราต้องต่อสู้ในขอบเขตนี้

สุเทพ กล่าวว่า ถ้าปิดเท่านี้ไม่พอ เดี่ยวหาทางดำเนินการกับตัวยังลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรวม.กลาใหม่และ ครม.ค่อยยกระดับต่อไป บอกกับพี่น้องกทพ.ไม่ต้องไปทำงานหยุดยาวไปเลย

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย แกนนำ กปปส. ปราศรัยว่า การชุมนุมปิดกรุงเทพฯ วันที่ 13 ม.ค.จะมีกิจกรรมเดินทางไปสถานที่ราชการกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทุกวัน เพื่อไม่ให้ทำงานได้แต่จะไม่มีการบุกเข้าไปในสถานที่ราชการ ■



ศิษย์เก่าจุฬาฯ ออกจอ.เปิดพนัก เขย่า 'ชัชเกษม' -อย่าขายวิญญาณ

หมายเหตุ : ชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำจดหมายเปิดผนึกถึง นายชัชเกษม นิตสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีใจความว่า

“คณะรัฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรายังประเพณีที่เรียกขานสำหรับผู้ที่เข้ารับการศึกษาก่อนและหลัง แทนชื่อว่า พี่หรือน้อง แต่ในวันนี้เราซึ่งมีทั้งผู้ที่เรียนรุ่นก่อนและรุ่นหลัง คุณชัชเกษม คงจะเรียกคุณเป็นพี่หรือน้องไม่ได้แล้ว เพราะมีการกระทำหลายอย่างตั้งแต่สมัยคุณเป็นข้าราชการประจำ จนกระทั่งมาเป็นข้าราชการทางการเมืองในสมัยรอยต่อของรัฐบาลชุดคุณทักษิณและถึงยุคน้องสาวคุณทักษิณ คุณชัชเกษมได้ขายความรู้ความสามารถที่เคยได้รับการยกย่องจากสถาบันนี้ให้แก่บุคคลในยุคดังกล่าวในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องใช้คำว่า “คุณ” แทนคำว่าพี่หรือน้อง และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป

ความคิดเห็นที่แตกต่างคือความสวยงามของสังคม เพราะไม่เช่นนั้นโลกจะไม่มีการสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมา แต่กฎหมายมีสิ่งซึ่งคิดค้นเพื่อนวัตกรรม กรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ได้เคยกล่าวไว้เป็นปฐมบทว่า “กฎหมายเกิดขึ้นมาเพื่อรับใช้สังคม มิใช่เราขึ้นมาเพื่อรับใช้บุคคล” แต่วันนี้คุณชัชเกษม ได้ดีความและพยายามเลือกใช้กฎหมายเพื่อรับใช้ “ตัวบุคคล” เพราะวันนี้คุณชัชเกษม เลือกจะขายแม้กระทั่ง “วิญญาณของนักกฎหมาย” เพื่อแลกกับจิตวิญญาณของความเป็น “คน” ที่กับคุณทักษิณเสียแล้ว

จากที่คุณชัชเกษมได้ออกมาแถลงว่าการที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แคนนำการชุมนุมประกาศเดินขบวนใหญ่เพื่อ

ปิด กทม. ทำให้รัฐบาลไม่สามารถบริหารราชการต่อไปได้ และเชิญชวนให้ประชาชนออกมานั้น ถือเป็นการกระทำ ความผิดหลายต่อหลายเรื่อง และรวมถึงการสนับสนุนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานกบฏ อันเป็นความผิดฉกรรจ์และความผิดอื่นด้วย จะทำให้พวกผู้ร่วมชุมนุมมีความผิดไปด้วย (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 หน้า 11 กรอบแรก เพราะเดี๋ยวคุณชัชเกษม จะบอกว่าไม่ได้พูด พวกเราพูดเอง)

พวกผมก็จับกฎหมายเช่นเดียวและที่เดียวกับคุณชัชเกษม ถึงแม้จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรียุติธรรม ก็จบเกียรตินิยมแบบคุณนั่นแหละ เมื่อคุณสุเทพถูกข้อหา กบฏ ซึ่งมีโทษร้ายแรงถึงประหารชีวิตพวกผมและมวลมหาประชาชนที่มา ร่วมก็ควรได้รับโทษตามมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา ในฐานะตัวการและผู้สนับสนุนด้วย (เพื่อคุณชัชเกษม จะได้ประกาศให้ประชาชนได้กลัวมากขึ้น) ถ้านายสุเทพถูกประหารชีวิต ผมยืนยันว่า ประชาชนทุกคนควรถูกประหารชีวิตด้วย และคงต้องเอาศพของประชาชนวางเรียงตั้งแต่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เหนือสุดไปจนถึง อ.เบตง จ.ยะลา ได้ สุดแน่นอน และพื้นที่คงไม่พออาจจะทะเลท่าพาสปอร์ตคนตายเลยไปถึงมาเลเซียหรือสิงคโปร์เลย

ที่ผมบอกว่าคุณได้ขายวิญญาณนักกฎหมายให้ตัวบุคคลไปแล้ว เพราะคุณชัชเกษมเลือกใช้กฎหมายที่เป็นคุณแก่พวกคุณในการปกป้องตัวเอง แต่สิ่งที่เป็นโทษคุณชัชเกษมไม่เอ่ยถึง เช่น การที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว พวกคุณตั้งแต่หัวหน้าพรรคออกมาตอบโต้ไม่ยอมรับอำนาจศาล การไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญขององค์กรทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเช่นนี้ถือเป็นกบฏหรือไม่

การออกกฎหมายนิรโทษกรรมย้อนหลัง และรวม

ไปถึงคดีทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ถือเป็นการกระทำผิดหรือ และเป็นไปตามหลักสากลของกฎหมายหรือไม่

การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันเกิดเหตุเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ซึ่งประชาชนได้รับอันตรายชีวิต มีการร้องเรียนถือว่าเป็นความผิดมาตรา 157 และการดำเนินการใดๆ หรือไม่

การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อยู่บนเวทีเดียวกับบุคคลที่ร้ายกล่าวโจมตีพระมหากษัตริย์ อันเป็นความผิดตามมาตรา 112 ถือว่าเป็นตัวการและรู้เห็น เหมือนพวกผมมาร่วมอันเป็นความผิดตามมาตรา 83 หรือไม่ รวมทั้งการมอบเงินให้ 10,000 บาทเป็นการสนับสนุนการทุจริตหรือไม่ เรื่องไปถึงไหนแล้ว

และยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณชัชเกษม ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งรู้ทั้งเห็นแต่ไม่ได้สั่งการและไม่ได้นำมาพูดดำเนินการ กลับละเลยเพิกเฉย ถือเป็นการผิดมาตรา 157 อีกหรือไม่

พวกผมอยากจะบอกคุณชัชเกษม และรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีพิรพันธุ์ พาลุสุข ซึ่งเป็นคนเรียนอยู่ที่นี้ดีกว่าการได้ดีจากการปฏิบัติหน้าที่การก้าวหน้าในทางราชการเป็นสิ่งปกติและเป็นที่ยกย่องของสาธารณชน แต่การขบถวิชาชีพและวิญญาณของนักกฎหมาย เพียงเพื่อสนองต่อต่อต้านหาของบุคคลเป็นสิ่งที่น่าละอาย เราไม่เรียกร้องให้คุณชัชเกษมทำอะไรเพื่อประเทศชาติหรอก แต่พวกเราเรียกร้องให้คุณชัชเกษม และครอบครัวในวันที่คุณชัชเกษมไม่มีหัวโขนสวมใส่

หากคุณชัชเกษมยังมีสติความคิดพอ วันนี้พวกเราออกมาเพื่อปกป้องแผ่นดิน ทดแทนบุญคุณ อยู่ใต้พระบารมีแห่งองค์พระปิยมหาราช ปกป้องสถาบันชาติ กษัตริย์ ซึ่งทรงทศพิธราชธรรมมิให้โค่นย้าย เรามิได้มีเชิดชูตัวบุคคล แต่วันนี้หัวใจทุกดวงมุ่งมั่น เชิดชูแผ่นดินอันมีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเป็นพระประมุขเป็นที่ตั้ง”



ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ 10 ม.ก. 57 หน้า 11

ป.ป.ช.ชี้คดีทุจริตซื้อขยะ.พบม.ค.

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. ในฐานะประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน 396 แห่ง เปิดเผยว่า ขณะนี้สอบพยานพอสมควรแล้ว และส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจตัวอย่าง โรงพักและอาคารที่พักในต่างจังหวัดให้ครบถ้วน เพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจน

นายวิชา กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีทุจริตโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจไทเกอร์ 19,147 คัน มูลค่า 1,244 ล้านบาท มีความลับหน้าไปมาก โดยคณะอนุกรรมการไต่สวนใกล้สรุปและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหญ่ภายในเดือนม.ค.นี้ คั้งนั้น ขอยืนยันว่าภายในเดือนดังกล่าวคดีนี้เสร็จสิ้นแน่นอน

เมื่อถามว่าคดีดังกล่าวมีชื่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส อดีตผบ.ตร. รวมอยู่ด้วยหรือไม่ นายวิชา กล่าวว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ไม่ได้ถูกร้อง แต่คนที่ถูกร้องคือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย นายตำรวจหลายนายและผู้บังคับการกองพลาริการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รวมอยู่ด้วย สาเหตุที่คดีนี้ล่าช้าเนื่องจากระหว่างการตรวจสอบปรากฏว่าพบกรณีร้ายรายผิดปกติดู้อยู่ด้วย จึงต้องแยกกรณีร้ายรายผิดปกติไปไต่สวนเป็นอีกคดีหนึ่งด้วย



ปฏิรูป“จ่านำข้าว”

จิ่งทันตาเห็นสำหรับ “ประชานิยมจ่านำข้าว” เพราะคิดกันแบบลวกๆ ผลก็เลยออกมาอย่างที่เห็นๆ มีปัญหาทั้งราคา การประมูลรวมถึงการระบายข้าว ตอนแรกคนเดือดร้อนมีแค่ผู้ส่งออกข้าวเพราะรัฐบาลไปขายแข่ง แต่ตอนนี้เดือดร้อนชานาทั่วประเทศขายข้าวแล้วไม่ได้เงิน จนชานาสุรินทร์และภาคเหนือตอนล่าง “รังเพื่อไทย” แท้ๆ ยังต้องออกมาปีคณนประท้วง

รัฐบาลเองก็เป็นลิงแก้แหแก้ตัวไปวันๆ ได้แต่บอกว่าให้ใจเย็นๆ เงินได้แน่ๆ ไม่เกิน 15 ม.ค.นี้ แต่ในรายงานกรม. ของ “กิตติรัตน์ ณ ระนอง” ระบุชัดว่า “ถึงแตก” เหลือเงิน 8.6 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ส่วนการระบายข้าวกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาคุยโม้ว่ามีสัญญาขายข้าวจีทูจีให้จีน 7-8 ล้านตัน

ล่าสุด “นายวิชัย ศรีประเสริฐ” นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ก็ออกมาแจว่าสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจีของรัฐบาลนั้นเป็น “จีทูจีดวง”

และว่าการขายข้าวให้กับบุคคลใกล้ชิดคนการเมืองนั้นจะถูกบันทึกให้เป็น โครงการขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) หรือขายข้าวเป็นข้าวถูราคาถูกให้ประชาชน

“กรณีขายข้าวให้จีนผ่านบริษัทบางแห่งนั้นมันใจว่าไม่ได้ขายข้าวให้รัฐบาลเงินอย่างแน่นอน เนื่องจากจีนมีข้อตกลงในองค์การการค้าโลกว่าต้องซื้อผ่านคอฟโก สอบถามผู้บริหารคอฟโกก็ได้รับการยืนยันว่าไม่มีบริษัทอื่นใดในจีนที่จะซื้อข้าวได้ยกเว้นคอฟโกเท่านั้น”

จ่านำข้าวกลายเป็นวัวพันหลัก เผลอๆ จะตวัดกลับมารัดคอรัฐบาลได้ง่ายๆ

นโยบายรับจ่านำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์นอกจากจะมีข้าวเน่าค้างสต็อกขายไม่ออกจนต่างชาติไม่กล้าซื้อคือเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ นโยบายก็เน่าจิ้มตรงไหนก็เจอผลตรงนั้น แต่ถ้าขมวดความเสียหายหลักๆ มี 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1. ใช้เงินไม่มีประสิทธิภาพ เพราะ “จ่ายค่าบริหารจัดการ” มากกว่าจ่ายค่าข้าวให้ชานา 2. ทุจริตทุกชั้นตอน แคมยังมีวิธีโกงเนียนกว่าเดิมหลายเท่า และ 3. ทำลายคุณภาพข้าวไทย อย่างยับเยิน

หากอยากให้เห็นจ่านำข้าวเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆ คงต้องเว้นวรรคจ่านำสักระยะแล้วปฏิรูปกันครั้งใหญ่

ทวี มีเงิน

37ปีมติชน.. ชาบซึ่งในน้ำใจน้อง-พี่

มวลน้ำใจทุกสารทิศมุ่งสู่หนังสือพิมพ์มติชนตลอดวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อยินดีกับการก้าวสู่ปีที่ 37 สร้างความซาบซึ่งแก่ชาวมติชนทุกคน จึงขอ นำภาพแห่งความประทับใจ ทอยอเผยแพร่ต่างคำขอบคุณที่ทุกคนยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นมิตร มิตรต่อกันตลอดมา



นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีเอสไอ พร้อมทีมงาน



เตลิวีวส์

ฉบับประจำวันที 10 มกราคม 57 หน้า 1 ๐๐ ๑3

ร้องดีเอสไอ หากคนทำผิด ครุภัณฑ์ฉาว

ร้อง “ดีเอสไอ” หาผู้รับผิดชอบปมส่งท่อนไม้แทนครุภัณฑ์อาชีวะเลขากตช.บุกยื่นหนังสือบีแรงสอบ ♦ อ่านต่อหน้า 13

ครุภัณฑ์ฉาว □ ต่อจากหน้า 1
จัดซื้อครุภัณฑ์ทุกโครงการเป็นคดีพิเศษ เนอะเอาผิด “จาคูรนต์” ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เมินสอบ เลขากตช. และเอาผิดวินัยร้ายแรง อดีตเลขากตช. ด้าน “ชัยพฤกษ์” แจงตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน เผย 2 วิทยาลัยทำหนังสือถึง สอศ.ให้พิจารณายกเลิกสัญญาแล้ว

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ ๑ ม.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการกาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ (กตช.) ยื่นหนังสือร้องเรียนให้มีการตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า กรณีผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานโดยการส่งท่อนไม้ให้กับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมองว่าที่ผ่านมาเคยมีการตรวจสอบพบการกระทำที่ส่อให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อครุภัณฑ์มาโดยตลอด ซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับงบประมาณของรัฐ จึงจำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดซื้อ

เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งกรณีล่าสุดที่ปรากฏเป็นข่าวมีการส่งท่อนไม้แทนครุภัณฑ์ยังไม่มีผู้บริหารคนใดออกมาแสดงความรับผิดชอบ จึงต้องการให้ดีเอสไอตรวจสอบหาตัวผู้กระทำผิด นายมงคลกิตติ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการดังกล่าวภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555 วงเงินประมาณ 5,300 ล้านบาท ที่มีจำนวนกว่า 1,000 หน้มาให้ดีเอสไอช่วยติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณว่าโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ โดยจะขอให้รับเป็นคดีพิเศษด้วย

“นอกจากนี้ กตช.ยังขอให้ดีเอสไอตรวจสอบและเอาผิดกับนายจาคูรนต์ นายแสงรักษาการ รมว.ศึกษาธิการ ว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ราชการเกิดความเสียหายร้ายแรงหรือไม่ สืบเนื่องจากไม่เร่งดำเนินการกล่าวโทษ น.ส.ศศิฑาร่า พิรัชชาญณรงค์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กตศ.) และพวกซึ่งถูกคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลสอบว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงมานานพอสมควรแล้ว และกรณี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขากตช. ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อาชีวศึกษา จำนวน 884 ล้านบาท ซึ่ง

พบว่ามีการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงตั้งข้อสังเกตว่า นายจตุรนต์ต้องการประวิงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิด ซึ่งอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” เลขา กตช.กล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของดีเอสไอมี พ.ต.อ.ไพสิฐ วังศ์เมือง รองอธิบดีดีเอสไอ เป็นผู้รับเรื่องและจะนำเสนอต่ออธิบดีดีเอสไอเพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามคำร้องต่อไป

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า หากดีเอสไอต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็พร้อมที่จะชี้แจง โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ของทั้ง 2 วิทยาลัยดังกล่าวแล้วเนื่องจากบริษัทที่ชนะการประมูลมีความผิดเพราะไม่ทำตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุ สำนักงานยกรัชมุนตรี โดยกำหนดให้ดำเนินการสืบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 20 ม.ก. นี้

“ขณะนี้ทั้ง 2 วิทยาลัยได้ทำหนังสือถึง สอศ.เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกสัญญาแล้ว ซึ่งแนวทางการดำเนินการเรื่องนี้มี 2 วิธีคือ วิธีปรับเป็นรายวันจนกว่าจะมีการส่งครุภัณฑ์ให้กับวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินจัดซื้อ ซึ่งเมื่อคำนวณค่าปรับนับจากวันที่ผิด

สัญญาจนถึงเวลานี้คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 2 วิทยาลัยประมาณ 4 ล้านบาทแล้ว และอีกวิธีการยึดเงินค้ำประกันสัญญาร้อยละ 5 ของวงเงินจัดซื้อหากไม่มีการส่งมอบครุภัณฑ์ ซึ่งจนถึงขณะนี้วงเงินค่าปรับได้เกินร้อยละ 10 ของวงเงินจัดซื้อแล้วก็สามารถทำเรื่องขอยกเลิกสัญญาจัดซื้อได้แล้ว ซึ่งฝ่ายกฎหมายของ สอศ. ก็กำลังดำเนินการอยู่” เลขาธิการ กอศ.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครุภัณฑ์ “เครื่องสาธิตกระบวนการงานชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า” ที่ทั้ง 2 วิทยาลัยจัดซื้อนั้นราคากลางอยู่ที่ชุดละ 10 ล้านบาท ตามวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยในการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาจะไม่สามารถประมูลเกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ โดยระเบียบสำนักงบประมาณกำหนดไว้ว่าในการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์นั้นการเคาะราคาแต่ละครั้งราคาจะลดลงครั้งละ 0.2% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่เหมือนกับการประมูลการก่อสร้างที่ราคาประมูลจะสูงกว่าราคากลาง และสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เพราะขึ้นอยู่กับราคาวัสดุก่อสร้างในเวลานั้น ๆ ซึ่งเมื่อสรุปผลการประกวดราคาพบว่า ราคาที่ประมูลได้ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา คือ 9,902,000 บาท และวิทยาลัยเทคนิคสตั๊ดทีบ 9,892,000 บาท.



ศาลยกคำร้องดีเอสไอ ไม่อนุมัติ! หมายจับ '35 แกนนำ' ก้านเค็กเดินเรียกแบกฝั่งธนฯ ตั้ง 'เฉลิม' ร่วม 'ศอ.รต.' แก้เกม

ศาลอาญายกคำร้องดีเอสไอ ขอหมายจับ 35 แกนนำ กปปส. ซึ่งไม่มีเจตนาขัดหมายเรียก ขณะที่แกนนำบางส่วนยังไม่ได้รับหมายเรียก ดีเอสไอพร้อมทำตามแนวทาง ♦ อ่านต่อหน้า ๑

ไม่อนุมัติ □ **ต่อจากหน้า 1**
ศาล ออกหมายเรียกครอบสอง "ก้านเค็ก" พร้อมแกนนำกปปส.เดินขบวนเรียกแบกฝั่งธนฯ ครั้งสุดท้าย ก่อนปฏิบัติการ "ชัตดาวน์กรุงเทพฯ" มวลชนให้กำลังใจแน่น "นายกฯ" ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ย้ำ 13 ม.ค.ต้องบริการประชาชนไม่ใช่สะกดตั้ง "เฉลิม" เป็นประธานติดตามตรวจสอบและบังคับการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยคุม สดช.ภายใต้การดูแลของ ศอ.รต. เจ้าตัวดึง "ภาณุพงษ์-คำรณวิทย์" ร่วมทีม แฉตร.ยศ "พล.ต.ต." ส่งลูกน้องคุ้มกันก้านเค็ก หนีหุคแล้วกลับเข้ากรมฯ "มท.1" ปิดสองมาตรฐาน แจงตั้งสอบ "ก้าน-ผญบ." ร่วมมือ "กปปส." กองทัพบกฮ่อมทุกฝ่ายหยุดทำลายประเทศ เตือน รบ.-กปปส. ระวังติดกับดักความรุนแรงเผยแพร่มีมรยาทไม่ก้าวล่วงฝ่ายใด กร้าวหยุดวิจารณ์ทหาร เลือกลงข้าง
รัฐบาลยังคงเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนรับมือแผนปฏิบัติการ "ชัตดาวน์กรุงเทพฯ" ในวันที่ 13 ม.ค.ของนายสุเทพ เพื่อออกสุบรรณ เลขานุการ กปปส.ที่จะตั้งเวทีชุมนุม 7 จุด ปิดถนนตามสี่แยกสำคัญๆของกรุงเทพฯ

○ **นายกฯ ได้เปลี่ยนที่ตั้งศอ.รต.**
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ม.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวจะมีการเปลี่ยนสถานที่ตั้งของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รต.) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปอยู่สถานที่อื่น ว่ายังคงใช้สถานที่เดิมอยู่เรียนว่าในวันที่ 13 ม.ค.นี้ เราพยายามทำความเข้าใจกับประชาชน เพราะเป็นห่วงผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะชาวกรุงเทพฯ เราจึงพยายามให้ตำรวจดูแลประชาชนด้วยความอดทน ออกคั่น และเตรียมการให้ความช่วยเหลือรวมถึงพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปะทะกัน "เราไม่ต้องการให้การชุมนุมในวันที่ 13 ม.ค.มีความรุนแรง รัฐบาลยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ยึดหลักสากล เพราะจะทำให้ทุกอย่างจะผ่านพ้น"

○ ขอบหมายจับ 35 แกนนำ

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินทางมายื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติหมายจับแกนนำ กปปส.รวม 35 คน ในข้อหาร่วมกัน หรือสมคบกันเป็นกบฏ กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้ายขู่ขู่ขู่ขู่ขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113, 114, 116, 215, 216 ประกอบมาตรา 83 โดยก่อนหน้านี้อดีเอสไอได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่เดินทางมาโดยอ้างเหตุผลที่ไม่สมควร นอกจากนี้แกนนำทั้งหมดยังคงทำผิดอย่างต่อเนื่อง และจะร่วมกันปิดกรุงเทพฯ มหานครในวันที่ 13 ม.ค. นี้ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมากเมื่อพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้ว จึงมีความเห็นสมควรยื่นศาลขอหมายจับ

○ ทิมทนาย กปปส. ยื่นคำ

นายสุวัตร อภัยภักดี และ น.ส. พวงทิพย์ บุญสนอง ทิมทนายความฝ่ายผู้ร้องเข้ายื่นคำร้องต่อศาลขอคัดค้านการออกหมายจับและขอให้ศาลได้สวนคำร้องก่อนมีคำสั่ง เพื่อเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลประกอบการคัดค้านของกลุ่มผู้ชุมนุมถึงเหตุผลการจัดชุมนุม และเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่า การชุมนุมไม่มีความรุนแรงเป็นการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังเห็นว่าดีเอสไอควรออกหมายเรียกซ้ำเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาบางคน ยังไม่ได้รับหมายและบางส่วนได้ส่งหนังสือพร้อมเหตุผลขอเลื่อนการรับทราบข้อหาไปแล้ว

○ ศาลยกคำร้องชี้ไร้เจตนา

ต่อมาเวลา 16.30 น. ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำสั่งต่อหน้าคู่ความทั้งสองโดยศาลได้พิเคราะห์คำร้องและคำคัดค้านแล้วได้ความว่าผู้ต้องหาบางส่วนได้รับหมายเรียก และยื่นคำคัดค้านว่าตนเองพร้อมให้ถ้อยคำและรับทราบข้อกล่าวหาจากพนักงานสอบสวนแสดงว่าผู้ต้องหาดังกล่าวยังไม่เจตนาขัดหมายเรียกส่วนผู้ต้องหาอีกบางส่วนไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งหมายเรียกให้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ จึงมีเหตุผลสมควรที่พนักงานสอบสวนจะไปดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุออกหมายจับยกคำร้อง

○ เผยรายชื่อ 35 แกนนำ

สำหรับผู้ต้องหา 35 คนที่ดีเอสไอยื่นคำร้องขออำนาจศาลออกหมายจับ ประกอบด้วย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายชุมพล จุลใส นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์ นายอิสสระ สมชัย นายวิทยา แก้วภราดัย นายถาวร เสนเนียม นายฉัตรกุล ทีปสุวรรณ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ นางอัญชลี ไพรีรัก นายนิติธร ล้ำเหลือ นายอุทัย ยอดมณี ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นายศศักดิ์ โกศัยกานนท์ พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ สุริยะพานิชย์ นายสมบูรณ์ ทองบุราณ น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร นายสาธิต ปิตุเตชะ นายสกลธี ภัททิยกุล นายทศพล เฟื่องส้ม นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายแก้วสรร อดิโพธิ์ นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นายเสรี วงษ์มณฑา นายกิตติศักดิ์ ปกรติ นายถนอม อ่อนเกตุพล นายชาญวิทย์ วิภูศิริ นายไพบูลย์ นิตติตะวัน พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ นายสุริยะใส กตะศิลา นายพิภพ ธงไชย นายบุญยอด สุขถิ่นไทย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ และนายรัชต์ บุตรี ศิริโยธินภักดี

○ ดีเอสไอออกหมายเรียกซ้ำ

นายธาริต เฟื่องศิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยภายหลังศาลอาญาไม่อนุมัติหมายจับแกนนำ กปปส. 35 คน ที่ไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการชุมนุมตามหมายเรียก และยังมีพฤติการณ์เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องว่า ศาลต้องการให้ดีเอสไอออกหมายเรียกซ้ำเพราะมองว่าไม่มีเจตนาหลบหนี และมีการทำหนังสือขอเลื่อนนัดมายังพนักงานสอบสวนดังนั้นดีเอสไอก็จะดำเนินการออกหมายเรียกแกนนำทั้ง 35 คนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง หากยังไม่เดินทางมารับทราบข้อหาอีกดีเอสไอจึงจะหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปทั้งนี้ดีเอสไอจะเร่งพิจารณาออกหมายเรียกรอบ 2 โดยเร็วที่สุด โดยในวันที่ 10 ม.ค. จะหารือถึงกำหนดนัดเรียกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาให้ชัดเจน ..

○ โหวตฝั่งชนฯ มา 5 แสน

ต่อมาเวลา 21.00 น. ที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่าวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากในการเดินขบวนเชิญชวนชาวฝั่งชนร่วมปฏิบัติการปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 ม.ค. เชื่อว่าเฉพาะชาวฝั่งชนฯ จะมาร่วม 4-5 แสนคน วันนี้ศาลไม่อนุมัติหมายจับแกนนำ 35 คนตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอให้ศาลอนุมัติออกหมายจับต้องขอขอบคุณศาลเพราะเราจะได้ทำงานกันต่อไป “ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. เป็นต้นไปต้องทำอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามแผนที่ผมประกาศอย่างเปิดเผยเท่านั้น ไม่มีแผนสองเมื่อประกาศแล้วว่าจะปิดถนน 7 แห่ง ก็ทำแค่ 7 แห่งไม่ต้องมีแผนอื่นจนกว่าผมจะประกาศเปลี่ยนแผน ซึ่งเราจะยึด 7 แห่งเป็นที่มั่น เข้ามืดกระจายกำลังปิดสถานที่ราชการทุกแห่งในกรุงเทพฯ เข็นก็กลับที่มั่น และขอให้ผู้ชุมนุมแต่ละเวทีที่ผู้จัดการแต่ละเวทีว่าจะปฏิบัติการอะไร และขอประกาศเลยว่าเราไม่ปิดสนามบิน ทางรถไฟ สถานีขนส่งไม่ปิดการคมนาคม ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารจะไม่ทำให้บ้านเมืองเสียหาย แต่หากทำแล้วยังไม่พอก็อย่าหาทางจัดการกับตัวนายกรัฐมนตรีและรองนายกฯ”

★ศาลยกคำร้องหมายจับ 35 แกนนำ

ที่ศาลอาญาพ.ต.ท.ยุทธนาแพรคำผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยื่นคำร้องขออนุมัติหมายจับแกนนำกบปส. 35 คน อาทิ น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร นายสาธิต ปิตุเตชะ และนายสุริยะใส กตะศิลา หลังออกหมายเรียก ให้มารับทราบข้อกล่าวหา แต่ไม่มา อ้างเหตุผลที่

ไม่สมควร อาทิ ติดภารกิจชุมนุม และยังประกาศ จะร่วมกันเปิด กทม. ในวันที่ 18 ม.ค. ถือเป็นการ กระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมาก เมื่อพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นสมควร ยื่นศาลขอหมายจับ ภายหลังจากศาลพิเคราะห์คำร้อง และคำคัดค้านแล้ว เห็นว่าผู้ต้องหาบางส่วนได้รับ หมายเรียก และยื่นคำคัดค้านว่าพร้อมให้อภัยคำรับ ทราบข้อกล่าวหา แสดงว่าผู้ต้องหาังไม่มีเจตนา ขัดหมายเรียก ส่วนผู้ต้องหาอีกบางส่วนไม่ปรากฏ หลักฐานชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนส่งหมายเรียก ให้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ จึงมีเหตุสมควร ที่พนักงานสอบสวนไปดำเนินการออกหมายเรียก ผู้ต้องหาทั้งหมดอีกครั้ง ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุที่จะออก หมายจับ ยกคำร้อง

ด้านนายวรวิทย์เพ็งคิชฐ์ อธิบดีดีเอสไอกล่าวว่า ในวันที่ 10 ม.ค. หรือวันที่ 18 ม.ค. ดีเอสไอจะ เร่งออกหมายเรียกส่งให้แกนนำทั้ง 35 คน มารับ ทราบข้อกล่าวหาอีกครั้ง ส่วนการออกหมายเรียก แกนนำผู้ชุมนุมแถวที่ 8 ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา นั้น คาดว่าบ่ายวันที่ 10 ม.ค. จะได้ข้อสรุปว่ามีใคร บ้างจะถูกดำเนินคดีเพิ่มเติม

สถานการณ์เด่น

09.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นำมวลชนหลายประชาชนนับหมื่นคน เดินขบวนออกจากเวทีราชดำเนิน เพื่อไปเชิญชวนประชาชนชาวฝั่งธนบุรีร่วม



ชัตดาวน์กรุงเทพฯ วันที่ 13 ม.ค.นี้ ท่ามกลางประชาชนออกมาให้การต้อนรับล้นหลามเช่นเคย

13.00 น. กลุ่มผู้ประกอบการรถตุ้และร้านค้าบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมตัวต่อต้านชัตดาวน์



กรุงเทพฯ เพราะทำให้เดือดร้อนจากนั้นเดินทางไปยังหนังสือถึงนายสุเทพ ผ่าน พ.ต.อ.โสฬส พิณจศักดิ์

รอง ผบก.ทว. นายตำรวจเวรอำนวยความสะดวก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้คิดถึงประชาชนหาเข้ากินคำ

13.30 น. การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ประกาศเพิ่มเติมขบวนรถรับ-ส่งผู้โดยสารชานเมือง พร้อมให้ขึ้นรถด่วนพิเศษและรถเร็ว ฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กรณี กปปส.ชัตดาวน์กรุงเทพฯ โดยทิศเหนือที่สถานีรถไฟรังสิต ทิศตะวันออกที่สถานีรถไฟหัวหมาก และทิศใต้ที่สถานีรถไฟศาลาया เริ่มตั้งแต่ 13 ม.ค.นี้

14.38 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. มอบหมายให้รองโฆษก ทบ.แถลงการณ์ในนามกองทัพบก ยืนยันทหารไม่ได้เลือกข้าง หรือรอจังหวะก่อรัฐประหาร อย่าบีบบังคับทหาร มีมารยาท ไม่ก้าวล่วงฝ่ายใด ไม่ละเมิดคนอื่น เตือนผู้ชุมนุมใช้สันติวิธี หวังนำไปสู่กับดักของความรุนแรง

16.00 น. รถไฟฟ้าใต้ดินขยายเวลาให้บริการจาก 24.00 น. เป็นถึงตี 2 รับมือชัตดาวน์กรุงเทพฯ พร้อมเพิ่มจุดรับและส่งผู้โดยสารอีก 1 จุด บริเวณศูนย์ซ่อม รฟม. คาดผู้โดยสารเพิ่มจาก 2 แสนคนต่อวัน เป็น 3 แสนคนต่อวัน ■



หนังสือพิมพ์กึ่งกลาง เมื่อคุณภาพ๑๐.

ฉบับประจำวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๗ หน้า ๑๘๗

ปู-บชป.ร่วมยินดีมติชน37ปี ลุยต่อโครงการแบ่งปันความรู้

'ปู'ควง ครม. 'จตุ-จรินทร์'นำทีมแกนนำ ปชป.ร่วมแสดงความยินดี'มติชน'ก้าวเข้าสู่ปีที่ 37 คึกคัก ภาครัฐ เอกชน นักการเมืองร่วมอวยพร เดินหน้าโครงการแบ่งปันความรู้ (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

มติชน

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดงานครบรอบปีที่ 37 ในวันที่ 9 มกราคม ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานมติชน จัดพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมพระสงฆ์ร่วม 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ซึ่งมี นายชรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บมจ.มติชน นายสมหมาย ปาริจัดต์ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ นางสาวปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด นายศิษฎ์ สุรินทร์สถาพร ที่ปรึกษากฎหมาย นายพงษ์ศักดิ์ พิชัยวิเชียร และแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธี

ขณะที่ ห้องโถงอาคารสำนักงาน บมจ.มติชน มีบุคคลในวงการต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก อาทิ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, นายจรรพงค์ เรื่องสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, น.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี, นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, คุณหญิงสุดา รัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, เกาน้ำ พรรคประชาธิปัตย์, นายจตุติ โกรดเกษ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรค ปชป. และนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย, พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์, พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.), พล.ต.อ.พงศ์พิศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. และเลขาธิการ ป.ป.ส., พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, นางศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, ตัวแทนกองทัพเรือ, โรงพยาบาลศิริราช, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ซีพีออลล์, ธนาคารไทยพาณิชย์, การบินไทย, และแขกหรืออีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายชรรค์ชัยพร้อมด้วยนายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทมติชน นายฐาตุร บุนปาน บรรณาธิการอำนวยการและคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชนชาติธุรกิจ ให้การต้อนรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานบริษัทมติชน ได้เปิดรับบริจาคเข้าโครงการแบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลองด้วย โดยมีผู้บริจาค รวมทั้งสิ้น 1,762,400.00 บาท

ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เดินทักทายกับผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทมติชนแล้ว น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้ความสนใจเยี่ยมชมและซื้อหนังสือในเครือมติชนจากร้านมติชนนิก อาทิ หนังสือแนวประวัติศาสตร์การเมือง และหนังสือเกี่ยวกับทำอาหาร รวมทั้งได้เลือกหนังสือเกี่ยวกับเยาวชนให้กับ ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือน้องไปป์ หลายเล่ม โดยกล่าวว่า “ซื้อหนังสือให้ลูกดีกว่า สบายใจ น้องไปป์ชอบอ่านหนังสือ”

จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวอวยพรในโอกาส 37 ปี ของหนังสือพิมพ์มติชนว่า เวลาผ่านไปรวดเร็ว ต้องถือว่าหนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ความสำเร็จ เป็นปีที่ 37 ต้องถือโอกาสแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชนและบริษัทในเครือมติชน ที่ประสบความสำเร็จและขอให้บริษัทในเครือมติชนทั้งหมดอยู่ในใจและครองใจประชาชนตลอดไป

“เนื่องจากในวันที่ 11 มกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ดิฉันได้ซื้อหนังสือเด็กไปให้ลูก เพื่อลูกจะได้อ่านเพิ่มพูนความรู้ ในส่วนของวันเด็ก จะให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นแม่ก็จะตามใจลูก จะพูดคุยกันว่าลูกอยากทำอะไร จะให้เวลาทั้งหมดในวันเด็กให้เป็นวันที่ดีที่สุดและเป็นวันที่มีความสุข ในส่วนของแม่ก็จะให้กับลูกได้” น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าว

รายนามและยอดเงินบริจาค 37 ปี มติชน 'แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง' ณ วันที่ 9 มกราคม 2557

ลำดับ	รายนามผู้บริจาค(ชื่อ)	จำนวนเงิน	ลำดับ	รายนามผู้บริจาค(ชื่อ)	จำนวนเงิน
1.	สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	10,000.00	36.	อิมาลายา เริงเคนซ์	1,700.00
2.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	1,200.00	37.	ดร.เจต-ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์	10,000.00
3.	คุณอาทิตย์ เพ็งดิษฐ์	100,000.00	38.	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	10,000.00
4.	บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	50,000.00	39.	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	10,000.00
5.	คุณนภดล เทศประสิทธิ์	10,000.00	40.	พล.ต.จตุรงค์ ภูมิรินทร์	10,000.00
6.	พล.ต.อ.พงศ์พิศ พงษ์เจริญ	100,000.00	41.	พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช	5,000.00
7.	สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน	2,000.00	42.	มูลนิธิไทยคม	10,000.00
8.	คุณนพพร ตีรวัดนกุล	2,000.00	43.	อ.พีเชียร อำนาจวรประเสริฐ สสร.2550	1,000.00
9.	ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง	3,000.00	44.	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	10,000.00
10.	นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า	10,000.00	45.	ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร	3,000.00
11.	คุณสมสุข ชุกกะพันธ์	5,000.00	46.	รองศาสตราจารย์ บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (และครอบครัว)	3,000.00
12.	คุณมณฑล สุดประเสริฐ	20,000.00	47.	พลตำรวจตรี ชินณพงศ์ ยุกตะทัต (รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)	10,000.00
13.	คุณถาวร เสนเนียม	3,000.00	48.	คุณวิชัย ศิริประเสริฐโชค	5,000.00
14.	มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (โดย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน)	20,000.00	49.	คุณวัชร วรรณการ	3,000.00
15.	คุณเกรียงไกร ต้นประเสริฐ	10,000.00	50.	กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม	1,000.00
16.	คุณลิขิตธิ์ ปานสมจิตต์	10,000.00	51.	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,000.00
17.	คุณทรงพล ทองสิน	2,000.00	52.	คุณธีระวุฒิ รุ่งวัฒนาไพบูลย์	5,000.00
18.	ดร.ศศิธรา พิชัยชาญณรงค์	3,000.00	53.	พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล	10,000.00
19.	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	4,000.00	54.	BURIRAMUNITED CO.,LTD.	100,000.00
20.	มูลนิธิพุทธปรัชญา	100,000.00	55.	พล.ต.ท.ชินทัต มีสุข	10,000.00
21.	นายแพทย์ ภาสกร ชัยวานิชศิริ	3,000.00	56.	ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	10,000.00
22.	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	50,000.00	57.	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	50,000.00
23.	คุณชวรัตน์ ชาญวีรกูล	10,000.00	58.	กองทัพบก	5,000.00
24.	พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ ผกก.สภ.บางพลี	10,000.00	59.	คุณวรพงษ์ ศศิธรวรรณกุล	5,000.00
25.	พันตำรวจเอก ดิเรก ปลั่งดี (รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล)	5,000.00	60.	บริษัท อาซิเมอแม เบอร์สัน- มาร์สเทลเลอร์ จำกัด	2,000.00
26.	บริษัท เวทีไทย จำกัด	5,000.00	61.	พล.ต.ต.ไพจิตร อ่องศรี	5,000.00
27.	บริษัท คิว แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	3,000.00	62.	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย	2,000.00
28.	VOICE TV CO.,LTD	5,000.00	63.	Real Move Co.,Ltd.	5,000.00
29.	โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง	2,000.00	64.	คุณวีรวัฒน์ ยมจินดา	2,000.00
30.	พล.ต.ต.ปรีชา อิมามนตรี	3,000.00	65.	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	2,000.00
31.	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	100,000.00	66.	นพ.เรวัต วิศรุตเวช-และคณะ	10,000.00
32.	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	20,000.00	67.	บริษัท โอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโอพีจี มีเดียแบรนด์	5,000.00
33.	พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	10,000.00	68.	บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่	50,000.00
34.	บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	10,000.00	69.	พ.ต.อ.ไพศาล คชทรัพย์	20,000.00
35.	บริษัท แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	50,000.00			

ลำดับ	รายนามผู้บริจาค(ชื่อ)	จำนวนเงิน
70.	บริษัท เวบพรีนธ์ (ประเทศไทย) จำกัด	10,000.00
71.	สุภากร ตันทลสิทธิ์ (เลขาธิการ กสทช.)	30,000.00
72.	พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย (อธิบดีกรมราชทัณฑ์)	10,000.00
73.	พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง (รอง ผบ.ตร.)	20,000.00
74.	เครือข่ายกระทรวงมหาดไทย	100,000.00
75.	กรมพลศึกษา	10,000.00
76.	พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว	100,000.00
77.	พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย (โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)	3,000.00
78.	บริษัทยู ซีตชัยอุตสาหกรรม จำกัด	50,000.00
79.	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	3,000.00
80.	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	5,000.00
81.	พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา (รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)	50,000.00
82.	คุณสิริพงษ์ อรุณไพโรจน์	1,000.00
83.	คุณชวกร ชลิตอาภรณ์	2,000.00
84.	พล.ต.ท.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก (ผู้ช่วย ผบ.ตร.)	3,000.00
85.	บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด	1,500.00
86.	คุณปราโมทย์ สวัสดิ์	3,000.00
87.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	3,000.00
88.	องค์การเภสัชกรรม	5,000.00
89.	บริษัท สื่อสากล จำกัด	3,000.00
90.	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,000.00
91.	บริษัท จูบิตัส จำกัด	37,000.00
92.	มูลนิธิไทยพึ่งไทย	100,000.00
93.	ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)	3,000.00
94.	คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์	3,000.00
95.	KPN AWARD Co.,Ltd.	3,000.00
96.	บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด	1,000.00
97.	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	20,000.00
98.	พล.ต.ท.อนันต์ ศรีศิริบุญ	10,000.00
99.	มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์	5,000.00
100.	มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์	5,000.00
101.	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	10,000.00
	รวมทั้งหมด	1,762,400.00



มติชน

หนังสือพิมพ์รายวัน เมืองกรุงเทพมหานคร

ฉบับประจำวันนี้... 10 มกราคม 57 หน้า... 19/4

'สุเทพ'เดินฟังธรรบรอบ2 รับ'นักहितล้นนเพชร' ศาลเบรกจับ35แกนนำ 'หนูน2กพ.'นัดฮี้อันนี้ ตร.ป็นหาย27กระบอก

แม่ทัพภาคที่ 1 ออกเอกสารหนูน'บักตู'เชื่อมั่นใน
จุดยืน-การตัดสินใจ เห็นใจถูกแรงกดดัน ระบุยึดมั่น
ในสันติวิธี 'ปู'ตั้ง กก. 6 คณะคุมชัตดาวน 'เฉลิม'ปลื้ม
รับงานคุมความสงบเรียบร้อย (อ่านต่อหน้า 14)

ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีคนมาร่วมกิจกรรมประมาณ
1,500 คน แต่ถ้ามีคนมาร่วมมากอาจจะต้องขยาย
พื้นที่ไปยังสกายวอล์ก และบริเวณฟุตปาร์ นาย
กิตติชัยกล่าว

"ผมยืนยันว่าไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อการชุมนุมที่
ปราศจากความรุนแรง ยืนยันว่าจะมีการชุมนุมตาม
สิทธิตามประชาธิปไตยได้ ซึ่งกลุ่มพวกนี้ที่ จะนำ
เสนอสิ่งที่เราคิด เราต้องการ" นายกิตติชัยกล่าว

ดีเอสไอขอหมายจับ35แกนมือบ

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พ.ต.ต.ยุทธนา
แพรด้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ ตรีดีเอสไอ ยื่นคำร้องขออนุมัติ
หมายจับแกนนำ กปปส. ทั้งหมด 35 คน เนื่องจาก
ก่อนหน้านี้ดีเอสไอได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบ
ข้อกล่าวหา แต่ไม่เดินทางมาโดยอ้างเหตุผลที่ไม่
สมควร นอกจากนี้แกนนำทั้งหมดยังคงทำผิดอย่าง
ต่อเนื่อง และจะร่วมกันปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13
มกราคม ถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสีย
หายต่อเศรษฐกิจอย่างมาก

พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า มายื่นคำร้องขอออก
หมายจับแกนนำ กปปส. ทั้งหมด 35 คน เนื่องจาก
พบว่ามีความหลักฐานสามารถเอาผิดผู้ถูกกล่าว
หาเพิ่มอีก 2 คน ในจำนวนนี้มีแกนนำ กปปส. 23
คนที่มีชื่อหากบฏ

ด้านนายสุวัตร อภัยภักดี และ น.ส.พวงทิพย์
บุญสนอง ทีมทนายความเข้ายื่นคำร้องต่อศาล
คัดค้านการออกหมายจับ และขอให้ศาลไต่สวน
คำร้องก่อนมีคำสั่ง

ศาลยกคำร้องให้เรียกซ้ำ

ต่อมาเวลา 16.30 น. ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำ
สั่ง โดยศาลได้พิเคราะห์คำร้องและคำคัดค้านแล้ว
เห็นว่า ผู้ต้องหาบางส่วนได้รับหมายเรียกและยื่น
คำคัดค้านว่า ตนเองพร้อมให้ถ้อยคำและรับทราบ
ข้อกล่าวหาจากพนักงานสอบสวน แสดงว่าผู้ต้องหา
ยังไม่เจตนาขัดหมายเรียก ส่วนผู้ต้องหาบางส่วน
ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า พนักงานสอบสวน
ส่งหมายเรียกให้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่
กรณีจึงมีเหตุผลสมควรที่พนักงานสอบสวนจะไป
ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งหมดอีกครั้ง
หนึ่งในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุออกหมายจับ ยกคำร้อง

นายชาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า วัน
ที่ 10 หรือ 12 มกราคม ดีเอสไอจะเร่งออกหมาย
เรียกให้แกนนำทั้ง 35 คน มารับทราบข้อกล่าวหา
อีกครั้ง ส่วนความคืบหน้าการออกหมายเรียกแกน
นำผู้ชุมนุมแถวที่ 3 ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
นั้น คาดว่า ในปลายวันที่ 10 มกราคม จะได้ข้อสรุปว่า
มีใครบ้างถูกดำเนินคดีเพิ่มเติม

เปิดรายชื่อ35ผู้ต้องหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 35 คน
ที่ดีเอสไอยื่นคำร้องขอหมายจับ ประกอบด้วย นาย
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย, นายชุมพล จุลใส, นาย
พุทธพงษ์ ปุณณกันต์, นายอิสสระ สมชัย, นาย
วิทยา แก้วภราดัย, นายถาวร เสนเนียม, นาย
ณัฐพล ทัพสูวรรณ, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์,
น.ส.อัญชลี ไพรีรัก, นายนิติธร ล้าเหลื่อ, นาย
อุทัย ยอดมณี, ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์, พล.อ.ปรีชา
เยียมสุพรรณ, นายสมเกียรติ พงษ์โพธิ์, นาย
ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์, พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ สุริยะพาณิชย์

นายสมบูรณ ทองบุราณ, น.ส.จิตภัทร์
กฤดากร, นายสาธิต ปิตุเตชะ, นายสมกลธี
ภัททิยกุล, นายทศพล เพ็งส้ม, นายสมบัติ
อัครังธัญวงศ์, นายแก้วสรร อดิโพธิ, นายเจิมศักดิ์
ปิ่นทอง, นายเสรี วงษ์มณฑา, นายกิตติศักดิ์ ปรงค์,
นายถนอม อ่อนเกตุพล, นายชาณุวิทย์ วิภูศิริ, นาย
โพธิ์พล นิติตะวัน, พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์, นาย
สุริยะใส กตะศิลา, นายพิภพ ธงไชย, นายบุญยอด
สุขถิ่นไทย, นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ และนาย
รัชต์ยุตม์ ศิริโยธินภักดี

'สุเทพ'เดินเท้าชวนชัตดาวน

ด้านการชุมนุมของ กปปส.ที่เวทีอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เมื่อเวลา 09.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่ม
รวมตัวเพื่อเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนนั่ง
ถนนริ ออกมาร่วมปฏิบัติปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13
มกราคม จากนั้นนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ
กปปส. พร้อมแกนนำ ได้นำมวลชนเคลื่อนออกจาก
เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผ่านถนนดินสอ ถนน
ตีทอง ถนนศรีเพชร ช้ามสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช เลี้ยวซ้ายไปสามแยกลาดหญ้า และ
เดินตามถนนลาดหญ้า ย้อนกลับมาที่วงเวียนใหญ่
เข้าถนนนิสิตภาพ ถนนวังหลัง ถนนอรุณอมรินทร์
เลี้ยวเข้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ก่อนเดินกลับ
มายังเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รวมระยะทางเดิม
ประมาณ 11 กิโลเมตร